
  

 

 

สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 

(จังหวัดเพชรบุร)ี 

-------------------------- 

 

๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปท่ีดาํเนินการ  วันศกุรท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ 

๓. สถานท่ี   ณ หองประชุมพรบิพรี ศาลากลางจังหวดัเพชรบุร ี 

    อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี 

๔. กลุมเปาหมาย  

                หนวยงานภาครฐั       ประชาชนทั่วไป                   

              เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคลองกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตรชาต ิ  
 สอดคลองกับเจตนารมณและบทบัญญัติตาง ๆ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับ
ปจจุบันและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวของ ท่ีตองมีการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะหรือความตองการ
ของประชาชนทุกภาคสวน และเจาหนาท่ีของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะดําเนินการใหไปสูผลสัมฤทธิ์ของ
กฎหมายที่มีผลบังคับใชแลวทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟงความคิดเห็นของผูเกี่ยวของ ตามมาตรา ๗๗ 
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และ
เรงรัดการปฏิรูปประเทศใหบรรลุเปาหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ สําหรับการดําเนินการ
เพ่ือใหไดทราบขอมูล ขอเท็จจริง และความตองการท่ีแทจริงจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของดวยการลงพ้ืนท่ีไป
พบปะกับประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหนาท่ีและอํานาจตามมาตรา ๒๗๐ 
ของรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน ซึ่งไดกําหนดใหวุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหนาท่ีและอํานาจในการติดตาม 
เสนอแนะ และเรงรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ 
ตลอดจนการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ 
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๖. ขอมูลท่ัวไป 

ท่ีตั้งและขนาดพ้ืนท่ี 

จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดชายทะเลดานอาวไทย ตั้งอยูทางตอนใตของภาคกลาง สวนกวางท่ีสุด

จากตะวันออกไปตะวันตกประมาณ ๑๐๓ กิโลเมตร สวนยาวจากเหนือมาใตประมาณ ๘๐ กิโลเมตร  

อยูหางจากกรุงเทพมหานคร ตามระยะทางหลวงแผนดินประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร มีเนื้อท่ีประมาณ 

๖,๒๒๕.๑๓๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓,๘๙๐,๗๑๑ ไร อําเภอแกงกระจาน มีพ้ืนที่มากที่สุดถึง ๑,๕๖๒,๗๙๙ ไร 

เทากับรอยละ ๔๐.๒ ของพ้ืนท่ีท้ังจังหวัด และอําเภอบานแหลม มีพ้ืนท่ีนอยท่ีสุด ๑๑๘,๖๗๘ ไร เทากับ 

รอยละ ๓ ของพ้ืนที่ท้ังหมด โดยมีอาณาเขตติดตอจังหวัดใกลเคียงและประเทศเพ่ือนบาน ดังนี้ 

ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ทิศใต   ติดตอกับอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทิศตะวันออก  ติดตอกับอาวไทย 

ทิศตะวันตก  ติดตอกับสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  

เขตการปกครอง 

จังหวัดเพชรบุรีแบงเขตการปกครองออกเปน ๘ อําเภอ ๙๓ ตําบล และ ๖๘๕ หมูบาน  

มีหนวยงานท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ีหนวยงานบริหารราชการสวนทองถิ่น แยกเปนองคการบริหารสวนจังหวัด  

๑ แหง เทศบาล ๑๒ แหง องคการบริหารสวนตําบล ๖๙ แหง สภาตําบล ๑๓ แหง 

๗. วิธีการดําเนินการ  

             จัดประชุมสัมมนา       จัดเวทีเสวนา            Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ อื่น ๆ    

จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟงแนวทางการดําเนินงานของจังหวัดเพชรบุรทีี่เกี่ยวของกับยุทธศาสตร

ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ การใหความรูเกี่ยวกับหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา ภารกิจท่ีเกี่ยวของ

กับการปฏิรูปประเทศ ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศของจังหวัดเพชรบุรี ตลอดจนนําเสนอประเด็นหรือสถานการณปจจุบันท่ีนาสนใจใหประชาชนไดรับ

ทราบ และรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดและสาระสําคัญของการดําเนินงาน 

ดังนี้ 

 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา สมาชิกวุฒิสภา พรอมคณะ เดินทางถึงศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี อําเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ผูดําเนินรายการแนะนําสมาชิกวุฒิสภาท่ีเดินทางลงพ้ืนท่ีพบประชาชนใน

ครั้งนี้ ประกอบดวย  

 ๑.  นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง 

     ในฐานะหัวหนาคณะเดินทาง 

 ๒. นายปานเทพ  กลาณรงคราญ   ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 

 ๓. นายลักษณ  วจนานวัช   รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง 
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 ๔. พลเอก ดนัย  มีชูเวท  รองประธานกรรมการ คนท่ีสาม 

 ๕. นายไพโรจน  พวงทอง   กรรมการ  

 ๖. นางฉวีรัตน  เกษตรสุนทร  กรรมการ 

 ๗. นางสุนี  จึงวิโรจน    กรรมการ 

 ๘. นายทวีวงษ จุลกมนตรี   กรรมการ 

 ๙. นายศรีศักดิ์  วัฒนพรมงคล   กรรมการ 

 ๑๐. นายอนุศักดิ์  คงมาลัย  กรรมการ 

 พรอมดวยผูตรวจราชการ และหนวยงานที่เกี่ยวของรวมลงพ้ืนที่ ดังนี้ 

 ๑. นายณรงควิทย พบพาน   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานยุทธศาสตร 

    สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติหนาท่ี 

    ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 

 ๒. นางสาวชนิดา  จันทรนคร   ผูเชี่ยวชาญดานติดตามการปฏิบัติราชการ 

    ในพ้ืนท่ีภาคกลาง สํานักนายกรัฐมนตรี 

 จากนั้น ไดเปดเวทีประชุมสัมมนาเพ่ือดําเนินการพูดคุยแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับสวนราชการและ

ประชาชน โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้  
 นายปยพงศ  ชูวงศ  รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี กลาวตอนรับคณะสมาชิกวุฒิสภา และ
รายงานสรุปขอมูลพ้ืนฐานจังหวัดเพชรบุรีโดยสรุปไดวา จังหวัดเพชรบุรีเปนจังหวัดที่อยูในพ้ืนท่ีภาคกลาง
ตอนลาง มีเขตการปกครองแบงออกเปน ๘ อําเภอ ๙๓ ตําบล ๖๙๘ หมูบาน มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
รวม ๘๕ แหง ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด ๑ แหง เทศบาลเมือง ๒ แหง เทศบาลตําบล ๑๓ 
แหง และองคการบริหารสวนตําบล ๖๙ แหง มีประชากรรวมท้ังส้ิน ๔๘๒,๙๕๐ คน เปนจังหวัดท่ีมี
ศักยภาพและความโดดเดนทางดานการทองเท่ียวและการเกษตร มีแหลงทองเท่ียวท่ีหลากหลายท้ังทาง
ธรรมชาติ ประวัติศาสตร และศิลปวัฒนธรรม มีภูมิปญญาทองถิ่นท่ีโดดเดน อาทิ สกุลชางเมืองเพชร  
มีโบราณสถานและวัดวาอารามสมัยทวารวดีจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริจํานวนท้ังส้ิน ๑๐๓ โครงการ เปนแหลงศึกษาเรียนรูศาสตรพระราชาท่ีสําคัญของประเทศ 
ดวยศักยภาพและความหลากหลายนี้ ทําใหเพชรบุรีมีแหลงทองเท่ียวท่ีครบวงจรท้ังทางธรรมชาติท่ีมี 
ทั้งทะเลและปาเขา โดยกลุมปาแกงกระจานซึง่ครอบคลุมพ้ืนที่โดย ๓ จังหวดั ไดแก จังหวัดราชบุรี จังหวดั
เพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดรับการบรรจุเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ จังหวัดเพชรบุรีเปนเมือง 
๓ ทะเล คือ มีทะเลเม็ดทราย ทะเลโคลน และทะเลหมอก มีหาดชะอํา หาดเจาสําราญ เปนแหลงผลิต
เกลือท่ีสําคัญของประเทศ สวนทะเลหมอกอยูดานบนภูเขาท่ีแกงกระจาน และดวยประวัติศาสตร 
อันยาวนานทําใหเกิดแหลงทองเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม โบราณคดีและประวัติศาสตร ซึ่งเพชรบุรีเปนที่ตัง้
ของพระราชวังถึง ๓ แหง รัชสมัยของพระมหากษัตริย ๓ พระองค ไดแก พระนครคีรีหรือเขาวัง ซึ่งสรางขึ้น
ในสมัยรัชกาลท่ี ๔ พระรามราชนิเวศนหรือวังบานปน สรางขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี ๕ และพระรามและ 
พระราชนิเวศนมฤคทายวัน สรางขึ้นในสมัยพระราชารัชกาลท่ี ๖ ดังนั้น จึงเรียกขานเมืองเพชรบุรีวาเปน
เมือง ๓ วัง และดวยความหลากหลายของทรัพยากรสงผลใหเพชรบุรีมีผลผลิตและอาหารพ้ืนถิ่นท่ี
หลากหลาย อาทิ ฝงทะเลอาวไทย สามารถผลิตเกลือทะเลไดเปนอันดับ ๑ ของประเทศ และผลิตอาหาร
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ทะเลแปรรูปท่ีมีชื่อเสียง พ้ืนท่ีตอนกลางสามารถผลิตขาว ตาลโตนด มะนาวแปน และพริกกะเหรี่ยง 
ปจจุบันจังหวัดเพชรบุรีไดรับการคัดเลือกเปนเครือขายเมืองสรางสรรคดานอาหารของ UNESCO และในป 
พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จังหวัดเพชรบุรีมีเปาหมายในการพัฒนาเมืองเพชรบุรีใหเปนเมืองตนแบบศาสตร
พระราชา นาอยู นากิน นาเที่ยว สูเมืองสรางสรรคระดับสากลอยางย่ังยืน สําหรับวันนี้ ในชวงเชาจังหวัด
เพชรบุรีไดเตรียมขอมูลและการนําเสนอตามประเด็นท่ีกําหนดไวจํานวน ๔ ประเด็น คือ ๑) การแกไข
ปญหาน้ําทวมขังพ้ืนที่เกษตรในพ้ืนที่ตําบลบานกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ๒) การบริหาร
จัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี ๓) แนวทางการบําบัดน้ําเสียโดยวิธีการธรรมชาติตามแนวทาง
พระราชดําร ิและ ๔) ความคืบหนาโครงการกอสรางรถไฟทางคูสายใต ชวงนครปฐม-หัวหิน ทายนี้ ในนาม
ของผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีและชาวจังหวดัเพชรบุร ีมีความยินดีตอนรับคณะสมาชิกวุฒสิภาดวยความ
ยินดีย่ิง  
 นายวิทยา  ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาวถึงวัตถุประสงคในการลงพ้ืนท่ีของ
คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลางในครั้งนี้วา เปนการลงพ้ืนที่
เพ่ือติดตามความคืบหนาของการแกไขปญหาความเดือดรอนในเรื่องน้ําทวมขังและน้ําเสียของประชาชน 
ในพ้ืนที่ตําบลบานกุม ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดรับทราบปญหาความเดือดรอนในเรื่องดังกลาวมาจากการ 
ลงพ้ืนที่ในครั้งที่ผานมา จึงไดพยายามประสานขอความรวมมือและขอความชวยเหลือจากสวนราชการ 
ท่ีเกี่ยวของเพ่ือชวยกันแกไข แตก็ยังมีปญหาในเรื่องน้ําเสียที่เขามาทวมขังอยูเปนเวลานาน โดยมีแนวทาง
ที่จะดําเนินการแกไขดวยการสงน้ําเสียเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการแหลมผักเบี้ยฯ ซึ่งวุฒิสภาเห็น
วาสามารถเชื่อมโยงกันไดและนาจะนํามาเปนตนแบบในการแกไขปญหา นอกเหนือจากนี้ยังมีประเด็นอื่น
ท่ีจะไดติดตามความคืบหนา ประกอบดวย การบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี แนวทางการ
บําบัดน้ําเสียโดยวิธีการธรรมชาติตามแนวทางพระราชดําริ และโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายใต 
ชวงนครปฐม-หัวหิน 
 นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาวแสดงความยินดีที่ไดมีโอกาสลงพ้ืนที่
จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้ โดยในชวงท่ีผานมาไดมีโอกาสไปรวมงานเสวนาของสํานักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร (องคการมหาชน) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ หนึ่งในนัน้
คือมะนาวแปนของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเปนมะนาวท่ีมีน้ํามากและมีรสชาติดี อีกท้ังยังสามารถจะพัฒนา
ตอเนื่องไปท่ัวประเทศและท่ัวโลกได ในสวนของขอเสนอจากการลงพ้ืนท่ีที่นาสนใจในชวงที่ผานมา และ
เห็นวาหากสามารถดําเนินการใหลุลวงจนกระทั่งไดขอยุติ จะนําสูภาคปฏิบัติท่ีเปนผลสัมฤทธิ์ได อีกทั้งจะ
เปนตนแบบสําคัญในการบริหารจัดการประเด็นตาง ๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ที่ผานมา  
มีปญหาในเรื่องของน้ําทวมขงัในพ้ืนที่ตําบลบานกุม หากเปรียบเทียบพ้ืนท่ีตําบลบานกุม ซึ่งเปนพ้ืนที่คลาย
กับพ้ืนท่ีต่ําในเขตลุมน้ําเจาพระยาทั้ง ๑๓ ทุง ที่จะทําหนาท่ีคลายแกมลิงคอยรับน้ําในชวงฤดูน้ําหลากเขา
มาพักไวกอนเพ่ือลดความรุนแรงของกระแสน้ํา อีกทั้งสามารถรวบรวมน้ําไวใชในชวงท่ีหมดฤดูฝนแลว  
ถือเปนการบริหารจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพและมีตนทุนต่ําที่สุด ซึ่งในสวนของพ้ืนที่ตําบลบานกุมประสบ
ปญหาในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา เนื่องจากการขยายตัวของเมืองทําใหคูคลองท่ีเคยทําหนาท่ีไดด ี
มีความตื้นเขิน ซึ่งประเด็นนี้ในการลงพ้ืนที่ครั้งที่แลวเปนเรื่องที่ประธานกรรมการไดใหคําแนะนําในการระดม
สรรพกําลังในพ้ืนท่ีภายใตการนําของผูวาราชการจังหวัดและรองผูราชการจังหวัด ในการทําใหคูคลองตาง ๆ  
ใหสามารถกลับมาใชงานไดอีกครั้ง ดังนั้น ในวันนีจึ้งขอรับทราบแนวทางในการดาํเนินการดังกลาวตอเนือ่ง
ถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเสียของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งก็เปนระบบการจัดการน้ําเสียที่อาศัยวิธีการ



๕ 
 
ทางธรรมชาติ มีการลําเลียงหรือผลักดันน้ําเสียจากชุมชนเมืองไปในทางระบายที่มีความยาวประมาณ 
๑๘.๕ กิโลเมตร เพ่ือจะสงไปบําบัดที่โครงการแหลมผักเบี้ยฯ ซึ่งถือเปนเรื่องที่ไมมีในพ้ืนท่ีอื่น ๆ แตจังหวดั
เพชรบุรีสามารถเปนตนแบบในเรื่องนี้ได อยางไรก็ตามการขยายของตัวเมืองก็ทําใหมีปริมาณน้ําเสียที่เพ่ิม
มากขึ้น ระบบการระบายหรือการผลักดันน้ําเสียเดิมท่ีมีอยูอาจจะไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตอง
ปรับปรุงหรือขยายกําลังในการผลักดันน้ําใหไปบําบัดดวยวิธีการธรรมชาติ ซึ่งมีตนทุนต่ํา โดยไดทราบวามี
น้ําเสียบางสวนซึ่งเปนสวนเกินไดไหลเขาไปปนเปอนกับน้ําท่ีทวมขังในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม จึงทําให
เกษตรกรท่ีตําบลบานกุมนี้ไมสามารถท่ีจะทํานาไดติดตอกันมาเปนเวลา ๓-๔ ปแลว ในเรื่องนี้จึงตองหา
แนวทางระยะยาวท่ีจะรวบรวมและผลักดันน้ําเสียใหชัดเจน ซึ่งปจจุบันมีการสงน้ําเสียไปบําบัดท่ีโครงการ
แหลมผักเบี้ยไดประมาณ ๔,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวนั และยังสามารถผลักดันเพ่ิมเตมิไดอกี จึงเห็นวาหาก
สามารถดําเนินการได จังหวัดเพชรบุรีจะถือเปนจังหวัดท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ําท่ีมีความสมบูรณ  
มีอางเก็บน้ําขนาดใหญอยูทางตอนเหนือของเมือง มีแมน้ําเพชรบุรี มีเขื่อนเพชร มีประตูน้ํา มีคลอง
ชลประทานเพ่ือจะผันน้ําในชวงฤดูน้ําหลาก เพ่ือปองกันพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบุรี และชวย
บรรเทาปญหาในเรื่องความเสียหายท่ีอาจจะเกิดจากอุทกภัยได  

จากนั้น คณะกรรมการฯ ไดรับฟงการนําเสนอขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ 
ในประเด็นที่เกี่ยวของ โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
 ๑) การแกไขปญหานํ้าทวมขังพ้ืนท่ีเกษตรในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี (ตามขอรองเรียนของ นายทศพล สุนทโรทก เกษตรกรตําบลบานกุม)   

นาวาตรี เสวก จอยสองสี นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม กลาววา ในวันนี้ไดนํา
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ตําบลบานกุมมาเขารวมกจิกรรม ขอขอบพระคุณ
คณะสมาชิกวุฒิสภาเปนอยางย่ิงที่รับทราบถึงปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ตําบลบานกุม ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให
เกิดน้ําทวมขังมี ๒ ประการ คือ ภาวะน้ําทวมขังในชวงฤดูฝนหรือฤดูน้ําหลาก และการระบายน้ําท้ิงจาก
เทศบาลเมืองจังหวัดเพชรบุรี โรงพยาบาลพระจอมเกลา พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลธงชัยที่เปน
พ้ืนท่ีตอเนื่องกันและมีการระบายน้ําทิ้งตลอดทั้งป ทําใหพ้ืนท่ีตําบลบานกุมตองกลายเปนพ้ืนท่ีรองรับน้ํา
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ราบลุมหรือพ้ืนที่ลุมต่ํา  

พ.จ.ต. ปญญา สุริยแสง ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานกุม นําเสนอขอมูลการดําเนินการ
แกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ตําบลบานกุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้  

สภาพพ้ืนที่ขององคการบริหารสวนตําบลบานกุม ประกอบดวย ๑๓ หมูบาน มีเนื้อที่ประมาณ 
๑๒.๑๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๗,๕๙๐ ไร มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีราบลุม มีการระบายน้ําชา ถามีฝนตกหนกัจะ
เกิดน้ําทวมขัง สภาพพ้ืนที่เปนทองกระทะและมีเหมือง สวนชองทางการระบายน้ําของตําบลบานกุม  
มีชองทางระบายน้ําบริเวณหมูที่ ๙ หมูที่ ๑๐ หมูที่ ๑๒ และหมูท่ี ๑๓ ในสวนของหมูท่ี ๑ ถึงหมูที่ ๕  
ที่ประสบปญหาน้ําทวมขังและไมมีทางระบายน้ําลงสูแมน้ําเพชรบุรไีดโดยตรง เหมืองกลางมีลักษณะเปน
เหมืองดินและเปนคลองตัน มีระยะทางความยาว ๑,๘๐๐ เมตร ความกวางเฉล่ีย ๔-๕ เมตร  
ความลึกเฉล่ีย ๑.๕-๒.๕ เมตร รับน้ําจากตําบลธงชัยบริเวณซอยพาณิชย ดานบนสุดของเหมืองกลางเปน
เหมืองตัน น้ําไมสามารถไหลออกสูแหลงน้ําธรรมชาติได พ้ืนท่ีดานขางโดยรอบเปนพ้ืนท่ีของเกษตรกร 
ในสวนของเหมืองทอนของตําบลบานกุมอยูบริเวณหมูที่ ๕ และหมูที่ ๖ มีลักษณะเปนเหมืองดิน มีความยาว



๖ 
 
ประมาณ ๒๐๐ เมตร ความกวางเฉล่ีย ๓-๔ เมตร ความลึกเฉล่ีย ๑.๕-๒ เมตร ปจจุบันมีการขุดลอกแลว
และมีการดําเนินการทุกป หากมีปริมาณน้ํามากน้ําจะไหลมาลงท่ีเหมืองทอน  

 
สําหรับคูนาท่ี ๔ มีพ้ืนท่ีคาบเกี่ยวหมูที่ ๓ หมูที่ ๔ และหมูที่ ๕ มีความตอเนื่องและมีน้ําทวมขัง

ลักษณะเดียวกับเหมืองกลาง เนื่องดวยเปนลักษณะเหมืองดินและเปนลักษณะคลองตัน มีระยะทาง 
๑,๙๐๐ เมตร ความกวางเฉล่ีย ๓-๓.๕๐ เมตร ความลึกเฉล่ีย ๑.๕ เมตร รับน้ําจากตําบลธงชัยบริเวณซอย
พาณิชย ดังนั้น น้ําจากตําบลธงชัยท่ีไหลมาบริเวณซอยพาณิชยจะไหลมาท่ีบานกุม มาที่เหมืองกลาง และ
แยกมาลงคูนาท่ี ๔ ซึ่งในทายท่ีสุดก็ตัน ตอมาคือ คูนาท่ี ๖ รับน้ําจากตําบลธงชัยบริเวณกุดจี ซึ่งมีทางน้ําออก 
เมื่อเสนทางจากตําบลธงชัยทางดานเขาหลวงรับน้ํามาแลวจะไหลมาลงที่คลองกุม ซึ่งมีลักษณะกวาง อีกท้ัง
เสนนี้ยังรับน้ําจากชลประทานอีกสวนหนึ่งไวดวย ในสวนนี้จึงเปนเสนหลักอีกเสนหนึ่งตั้งอยูในพ้ืนท่ีตั้งแต
หมูที่ ๓-๙ มีสภาพเปนเหมืองดิน มีความยาว ๔.๕๐ เมตร ความกวางเฉล่ีย ๔-๔.๕๐ เมตร ความลึก  
๑.๕-๒ เมตร มีถนนเลียบคูนาตลอดเสนทาง คลองกุมถือเปนเสนเลือดใหญในการบริหารจัดการน้าํในพ้ืนท่ี
ตําบลบานกุม เพราะเปนคลองท่ีติดกับแมน้ําเพชรบุรี และพาดผานไปจรดกับตําบลธงชัย มีความกวาง  
๔-๖ เมตร ความยาว ๒.๓๐ เมตร ความลึกเฉล่ีย ๑.๕-๒.๕๐ เมตร  

สําหรับการบริหารจัดการคูคลองเกี่ยวกับจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ํา องคการบริหารสวนตําบลบานกุม
ไดดําเนินการประสานขอรบัการสนบัสนนุจากโครงการสงน้าํและบํารุงรกัษาเพชรบุรี จํานวน ๗ จุด และได
ดําเนินการขอติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติมอีกจํานวน ๒ จุด เพ่ือทําการระบายน้ําตั้งแตตนทาง ดังนี้  
๑) บริเวณถนนซอยหลังหมูบานเดอะทรี หมู ๕ จํานวน ๑ เครื่อง และขอเพ่ิมเติมอีก ๑ เครื่อง ๒) บริเวณ
ในวัดบันไดทอง ขาง อบต.หลังเกา หมู ๕ และขอเพ่ิมเติมอีก ๑ เครื่อง ทั้งนี้ จุดติดตั้งที่ ๑-๒ โครงการ 
สงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรีแจงใหองคการบริหารสวนตําบลบานกุมสนับสนุนน้ํามันเชื้อเพลิง  
๓) บริเวณคลองกุม หมูที่ ๙ ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๒ เครื่อง ๔) บริเวณวัดใหมสุทธาวาท หมูที่ ๑๐ ขนาด 
๘ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ๕) บริเวณคลองเหมืองใหญ หมูที่ ๑๒ ขนาด ๘ 
นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง และขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง ๖) บริเวณสะพานตรงขามจุดบรกิารประชาชน
ตําบลบานกุม หมูท่ี ๑๓ ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง และ ๗) บริเวณหลังจุดบริการประชาชนตําบล



๗ 
 
บานกุม หมูที่ ๑๓ จํานวน ๑ เครื่อง และขอรับการสนับสนุนการติดตั้งเครื่องสูบน้ําเพ่ิมเติม จากกรม
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี บริเวณมัสยิดมุสลีฮะตุลอิสลามียะห หมูท่ี ๑๓ ขนาด ๘ 
นิ้ว จํานวน ๑ เครื่อง กรณีน้ําทวมขังมากเปนเวลานาน  

จากปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ตําบลบานกุม อันสืบเนื่องมาจากการไมมีทางระบายน้ํา
เนื่องจากเปนคลองตัน องคการบริหารสวนตําบลบานกุมไดจัดการประชุมรวมกับองคการบริหารสวน
ตําบลธงชัย เทศบาลเมืองเพชรบุรี ฝายปกครอง กํานัน ผูใหญบานและผูชวยผูใหญบาน เพ่ือเตรียมความ
พรอมรับมืออุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก ประจําป ๒๕๖๖ ในชวงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ของทุกป  
เพ่ือรับทราบสถานการณน้ําในอางเก็บน้ําและการบริหารจัดการน้ําและรายงานผลการดําเนินการ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัยในชวงฤดูน้ําหลาก นอกจากนี้ องคการบริหาร
สวนตําบลบานกุมยังไดสงสําเนาหนังสือใหนายอําเภอเมืองเพชรบุรีชวยติดตามผล ในเรื่องของการเสนอคาํ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ของ
องคการบริหารสวนตําบลบานกุม ซึ่งผลท่ีไดรับทราบคือยังไมไดรับงบประมาณ และจะเสนอขอรับ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจใหมอีกครั้งหนึ่ง และยังได
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกกําจัดวัชพืช และขอความอนุเคราะหสนับสนุนเครื่องจักรเพ่ือขุด
ลอกกําจัดวัชพืชตําบลบานกุม จากหนวยพัฒนาการเคล่ือนท่ี ๑๓ สํานักงานพัฒนาภาค ๑ หนวย
บัญชาการทหารพัฒนา ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องคการบริหารสวนตําบลบานกุมมีแผนงานท่ี
จะดําเนินโครงการขุดลอกเหมืองสาธารณะเพ่ือเปดทางน้ําท้ังตาํบล โดยใชงบประมาณจํานวน ๔๘๙,๐๐๐ บาท 
มีพ้ืนท่ีที่จะดําเนินการ ประกอบดวย เหมืองสาธารณะคูนาท่ี ๔ หมูท่ี ๓-หมูที่ ๕ เหมืองสาธารณะคูนาท่ี ๖ 
หมูที่ ๕-หมูที่ ๑๒ เหมืองสาธารณะโคกแครง หมูท่ี ๘ เหมืองสาธารณะคลองกุมดานปลาย หมูที่ ๘-หมูที่ ๑๐ 
เหมืองสาธารณะหนาวัดใหมสุทธาวาท หมูท่ี ๑๐ เหมืองสาธารณะเหมืองขี้เหล็ก หมูท่ี ๑๐ เหมือง
สาธารณะฮวงซุยถึงเหมืองใหญ หมูที่ ๑๑-หมูที่ ๑๒ เหมืองสาธารณะเหมืองวัด หมูท่ี ๑๓ และเหมือง
สาธารณะหนามัสยิดมุสลีฮะตุลอิสลามียะห หมูท่ี ๑๓ 

นายสิทธา บุญประจวบ หัวหนาฝายวิศวกรรม แทนผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี กลาววา พ้ืนท่ีของตําบลบานกุมจะตอเนื่องดวยพ้ืนท่ีของตําบลธงชัยและตําบลบาง
ครก แนวทางท่ีน้ําไหลจากตัวเมืองเขาสูตําบลบานกุมเปนน้ําผิวดิน พ้ืนที่ตําบลบานกุมเปนพ้ืนท่ีการเกษตร 
ดานขวามือของบานกุมจะขนาบดวยแมน้ําเพชรบุรี แตจากพ้ืนท่ีการเกษตรลงไปทางแมน้ําเพชรบุรีจะมี
ถนนไปยังอําเภอบานแหลมกั้นอยู สวนคูคลองตาง ๆ ท่ีอบต. ไดชี้แจงจะเปนลักษณะของคูคลองในพ้ืนท่ี
การเกษตร ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีเปนคลองตันหรือคลองธรรมชาติ ดังนั้น น้ําที่ทวมขังอยูจะสามารถระบาย 
ลงไปสูแมน้ําเพชรบุรีไดอยางไร จะตองพิจารณาหลายปจจัย อาทิ การอุดตันของพ้ืนที่ คูคลองตาง ๆ ถนน 
รวมถึงอาคารระบายน้ําที่มีอยู  

 
 



๘ 
 

 
 
จากภาพแมน้ําเพชรบุรีจะอยูฝงดานขวา สวนคลองสงน้ําระบบสงน้ําของโครงการสงน้ําและ

บํารุงรักษาเพชรบุรีจะอยูฝงดานซายรับน้ําจากคลองสายใหญฝงซาย คลองนี้ออกจากเขื่อนเพชรบุรีไหลมา 
ดานทายน้ํา สวนคลองท่ีเหลือเปนคลองตามคูน้ําที่อยูในพ้ืนที่เปนคลองตามธรรมชาติท่ีใชในการบริหาร
จัดการน้ําหรือเก็บกักน้ําใหเกษตรกรไดใชและเปนคลองท่ีเกิดปญหา ท้ังนี้ ไดมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําตาม
แผนที่วางไว มีการดําเนินการซอมแซมใหอยูในสภาพท่ีใชงานได รวมท้ังมีการซอมแซมพ้ืนที่คูคลองที่เปน
จุดเชื่อมตอใหอยูในสภาพพรอมใชงาน ซึ่งโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรมีีแผนงานชวยเหลือพ้ืนที่
น้ําทวมขังในเขตพ้ืนที่ที่เกิดปญหาซ้าํซอน ทั้งพ้ืนท่ีตําบลบานกุมและตําบลธงชัย โดยแผนงานในพ้ืนทีต่าํบล
บานกุม ประกอบดวย  

๑) การปรับปรุงประตูระบายน้ําคลองอรรถสิทธิ์ จะดําเนินการกอสรางประตูระบายน้ํา พรอม
ติดตั้งเกียรมอเตอร เพ่ือปองกันปริมาณน้ําไหลยอนเขาพ้ืนที่ และชวยระบายน้ําในชวงที่น้ําลง เนื่องจาก
คลองนี้เปนคลองสําคัญของพ้ืนที่รับน้ํา โดยอยูบริเวณตอนลางของตําบล เมื่อมีน้ําไหลมาจะไหลไปท่ีคลอง
อรรถสิทธิ์ซึ่งเชื่อมตอกับแมน้ําเพชรบุรี โดยประตูน้ําแหงนี้ทําหนาที่ระบายน้ําในชวงหนาน้ํา แตเมื่อแมน้ํา
เพชรบุรีมีระดับท่ีสูงขึ้น น้ําจากแมน้ําเพชรบุรีก็จะไหลกลับเขามาทางประตูระบายน้ํานี้เชนกัน ดังนั้น จึงไดมี
แผนงานท่ีจะดําเนินการปรับปรุงประตูระบายน้ํ าคลองอรรถสิทธิ์ ใหม  ซึ่ งขณะนี้การออกแบบ 
ตัวอาคารเรียบรอยแลว อยูระหวางรองบประมาณ 

๒) การซอมแซมทอระบายน้ํา หมูท่ี ๙ พรอมติดตั้งสถานีสูบน้ํา จํานวน ๒ แหง การซอมแซมทอ
ระบายน้ํา หมูท่ี ๑๐ หมูที่ ๑๒ และหมูที่ ๑๓ พรอมติดตั้งสถานีสูบน้ํา เพ่ือปองกันน้ําไหลเขาทวมในพ้ืนที่
และชวยระบายน้ําฝนท่ีตกในพ้ืนที่ในฤดูน้ําหลากที่อาจจะมีปริมาณมากจนทําใหเกิดน้ําทวมในพ้ืนที่ให
ระบายลงในแมน้ําเพชรบุรีไดเร็วขึ้น ดังนั้น หากในจุดนี้สามารถขยายหรือทําเปนทอระบายน้ําเพ่ือติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําไดจะย่ิงทําใหการระบายน้ํารวดเร็วขึ้น ทั้งนี้ การซอมแซมดังกลาวยังอยูในระหวางการออกแบบ  

ในทางปฏิบัติขณะนี้ท่ีไดดําเนินการรวมกับองคการบริหารสวนตําบลบานกุม โดยมีการติดตั้ง
เครื่องสูบน้ําที่ใชพลังงานเครื่องยนตไปติดตั้ง ซึ่งจะมีคาน้ํามันเชื้อเพลิง แตในอนาคตหากทองถิ่นหรือ
ชลประทานมีการออกแบบและมกีารบูรณาการรวมกนัไดก็จะพิจารณาความเชือ่มโยงอีกครั้งวาจะใชเครือ่ง
สูบน้ําแบบใดจึงจะเหมาะสม ระหวางการใชเครือ่งสูบน้าํแบบไฟฟาหรือหากระบายน้าํไมทันจะใชเครื่องสูบ



๙ 
 
น้ําท่ีใชน้ํามัน โดยใชเครื่องขนาดใหญเหมือนเดิม และจะจัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่บานกุมไวเปน
ลําดับแรก เพราะถือเปนพ้ืนที่ละเอียดออนในการรับน้ําชวงฤดูน้ําหลาก 

๓) การปรับปรุงทางเชื่อมเดิม บริเวณบอยืมฝงขวาของถนนชลประทานหมายเลข ๗ (ทุงเฟอ-บานกุม)  
ซึ่งถนนชลประทานจะมีคลองชลประทาน ถนนชลประทานและฝงนอกถนนชลประทานจะเปนบอยืม ซึ่งบอยืม
ดังกลาวเปนบอยืมดินท่ีมีการขดุดินไปทําถนน มีสภาพคลาย ๆ รางระบายน้ําไปในตัว และสามารถนําน้ํา
ไปเก็บไวใชในฤดูแลงไดดวย แตปญหาที่พบคือ บางครั้งจะมีวัชพืชหรือการตกตะกอน และมีอาคาร
ประเภททอ ไมวาจะเปนทอกลมหรือทอเหล่ียมที่จะฝงเมื่อทําทางเขาพ้ืนท่ี ซึ่งทอเหลานี้จะมีขนาดเล็ก  
เมื่อถึงชวงน้ํามาทําใหระบายไมทัน ชลประทานจึงวางแผนปรับปรุงโดยจะทําการรื้ออาคารเดิมจํานวน ๑๘ จุด 
และกอสรางอาคารแบบทอเหล่ียมใหม ตลอดแนวถนนชลประทานหมายเลข ๗ (ทุงเฟอ-บานกุม) เพ่ือใหการ
ระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ไดเร็วขึ้นและสามารถเก็บน้ําไวใชในฤดูแลงได ถือเปนการใชงานในลักษณะการรับ
ประโยชน ๒ ทาง   

๔) การกอสรางประตูระบายน้ําบริเวณคลอง ๓ แยก จํานวน ๓ ตัว แบบทอเหล่ียมคอนกรีตเสริม
เหล็ก เพ่ือปรับปรุงใหการระบายน้ําดีขึ้นและสามารถควบคุมน้ําได โดยจะทําการรื้ออาคารเดิมและ
กอสรางอาคารแบบทอเหล่ียมใหม เพ่ือชวยเหลือเรื่องการระบายน้ํา  

๕) ปรับปรุงทางเชื่อมภายในคลองธรรมชาติ ใหเปนทอเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยจะทําการรื้อ
อาคารเดิมท่ีเปนทอกลมขนาดเล็ก จํานวน ๓๑ จุด และกอสรางอาคารแบบทอเหล่ียมใหม เพ่ือชวยเหลือ
เรื่องการระบายน้ํา เนื่องจากสวนใหญเปนคลองธรรมชาติในพ้ืนท่ี ซึ่งบางครั้งจุดท่ีเชื่อมกันระหวางคลอง
ธรรมชาติในพ้ืนท่ีเปนทอระบายน้ําเล็ก จึงจะดําเนินการออกแบบและแกไขปรบัปรุงใหน้ําสามารถไหลได
คลองตลอดทั้งสาย  

๖) ขุดลอกตะกอนดิน และกําจัดวัชพืชบอยืมฝงขวา ถนนหมายเลข ๗ (ทุงเฟอ - บานกุม) เพราะ
เปนบอยืมดินที่ใชประโยชนในลักษณะการระบายน้ํา และเปนแผนงานประจําท่ีทางโครงการโดยฝายสงน้ํา
ที่ดูแลพ้ืนที่ดําเนินการอยูเปนประจําทุกป  

สวนในพ้ืนท่ีตําบลธงชัยและพ้ืนท่ีตําบลบางครกซึ่งเปนพ้ืนที่ติดกับบานกุม ไดมีการลงพ้ืนที ่
เพ่ือดําเนินโครงการรวมกันสําหรับแกไขปญหาท้ังลุมน้ําใหการระบายน้ําลงสูแมน้ําเพชรบุรีสามารถทําได
อยางรวดเร็ว และขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาโครงการเบื้องตนสําหรับการปรับปรุงกอสราง เพ่ือการ
พิจารณาจัดสรรการตั้งของบประมาณในปตอไป ทั้งนี้ จะไดประสานกับอบต.วาจุดไหนชลประทานจะเปน
ผูดําเนินการ หรืออบต. จะมีศักยภาพในการดําเนินการส่ิงใดหรือบริเวณใดบาง 

นายณัฐพล เดชเพชร หัวหนาสวนชางสุขาภิบาล เทศบาลเมืองเพชรบุรี กลาววา ปกติน้ําเสีย
ท้ังหมดของเทศบาลเพชรบุรีจะไหลไปยังโครงการแหลมผักเบี้ยฯ แตมีจุดหนึ่งที่มีปญหาน้ําเสียจากทอ
ระบายน้ําไหลลงสูคลองธรรมชาติ บริเวณถนนคีรีรัถยา (ติดกับทางรถไฟ) ซึ่งมีจุดนี้เพียงจุดเดียวที่เปนจุด
รอยตอและมีคลองธรรมชาติ ตามปกติทิศทางการไหลของน้ําในทอระบายน้ําสวนใหญจะไหลลงมาทางเขต
เทศบาล ซึ่งเปนไปตามท่ีออกแบบไวตั้งแตตน โดยจะไหลลงมาถึงสามแยกเขาพนมขวด ไหลขึ้นไปผาน
หนาโรงพยาบาล และไหลตอไปยังเขตเทศบาล ดวยเหตุนี้ เมื่อไดรับทราบปญหา เทศบาลเมืองเพชรบุร ี
จึงไดดําเนินการแกไขทันทีดวยการนําแผนเหล็กมาปดทอระบายน้ํา และน้ําเสียจากจุดนั้นจะไหลผานไป
ไมไดอีก สําหรับการแกไขปญหาดังกลาว นายกเทศมนตรีเมืองเพชรบุรีมีนโยบายในการแกไขปญหาระยะ
ยาวแลว โดยจะดําเนินการติดตั้งประตูระบายน้ําและกอสรางบอพักรวบรวมน้ําเสียพรอมติดตั้งปมน้ํา 
เนื่องจากเทศบาลยังมีปญหาเรื่องน้ําทวมในชวงท่ีฝนตกหนักในระยะส้ัน ถนนเสนนี้ก็เปนปญหา ขณะนี้



๑๐ 
 
เทศบาลไดวาจางวิศวกรออกแบบถนน โดยจะเปนการสรางบอพักไวที่ริมถนนและทําทอลอดระหวางถนน
ในหลาย ๆ ชวง พรอมทั้งใหติดตั้งปมน้ําเพ่ือเรงระบายน้ําที่ทวมขังบนถนนหรือบริเวณนั้นทั้งหมดไปที่
ระบบสูบน้ําเพ่ือจะสงตอไปยังโครงการแหลมผักเบี้ยฯ ซึ่งขั้นตอนของการทําโครงการนี้อยูในขั้นตอนตรวจ
รับการออกแบบ คาดวาปหนาจะสามารถดําเนินโครงการกอสรางได 

นางโสภา มาลัยเลิศ ประชาชนหมูท่ี ๔ ตําบลบานกุม ผูประสบปญหาน้ําทวมขัง กลาวแสดง
ความเห็นวา ตนเองอาศัยอยูที่บานกุมมากวา ๕๐ ปแลว แตปญหาเกิดขึ้นในชวงประมาณ ๕-๖ ปท่ีผานมา 
เกษตรกรบริเวณนั้นทํานาไมไดเลยเนื่องจากน้ําเปนน้ําเสีย องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรีไดมีการ
ติดตั้งทอระบายน้ําเพ่ือใหน้ําระบายไปได แตการกอสรางทอระบายน้ําส้ินสุดลงตรงบริเวณหมูที่ ๔ เทานั้น 
ดังนั้น เมื่อมีน้ําท่ีไหลมาตามทอระบายน้ําก็ส้ินสุดเพียงบริเวณนั้นไมสามารถไปตอได โดยบริเวณนั้นเปน
สวนเมลอน ถัดไปเปนสวนปริก ซึ่งตนเองอยูสวนปริกและมีท่ีดินอยูประมาณ ๕ ไร จากท่ีผานมา ๓๐ ป 
สามารถเดินเขาไปดูที่ของตนเองไดแตปจจุบันไมสามารถเดินไปไดแลว เนื่องจากน้ําจากสวนเมลอนทะลัก
เขาไป หากจะทําการระบายน้ําจากบริเวณนั้นไปก็จะไปถึงคูนาที่ ๔ ซึ่งก็ตันและเล็ก จึงไดแจงไปทางนายก
องคการบริหารสวนตําบลบานกุมใหดําเนินการแกไข แตไดรับแจงเพียงวาจะมีการจัดทําถนน 
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงเห็นวาหากองคการบรหิารสวนจังหวัดเพชรบุรีหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
สามารถจัดสรรงบประมาณมาจัดทําทอระบายน้ําใหตอเนื่องไปจนจบ เพ่ือใหคูนาท่ี ๔ ไมตองมีน้ําทวมขัง
และสามารถระบายออกไปไดจะถือเปนเรื่องท่ีดี 

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา จากขอมูลท่ีไดรับทราบนี้ตองถือวาเปนพ้ืนท่ีที่นาสนใจ 
เพราะเปนพ้ืนท่ีชานเมืองติดเขตเมือง มีการเจริญเติบโตของเมือง มีหมูบานจัดสรร มีเหมืองตาง ๆ ที่เปน
ลักษณะท่ีนาจะมีอยูท่ัวประเทศ โดยตําบลท่ีอยูรอบเมืองและประชาชนสวนใหญก็จะซื้อท่ีดินไวเพ่ือเก็ง
กําไร แตพ้ืนท่ีในตําบลนี้มีการทําการเกษตรเพียง ๓๐% และมีแนวโนมวาจะลดลงไปเรื่อย ๆ เนื่องจากมี
น้ําทวมขัง สวนหนาแลงก็ไมมีน้ํา ปญหานี้พบไดท่ัวประเทศ เชน ในพ้ืนที่อําเภอบางปลามา จังหวัด
สุพรรณบุรี ซึ่งมีน้ําทวมขัง ๖ เดือน มีน้ําแลง ๖ เดือน พ้ืนที่ที่น้ําทวมก็เปนพ้ืนที่ ท่ีน้ําแลงเชนกัน  
เปนตน นอกจากนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการส่ือสารเพ่ือสรางการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการ
จัดการกับปญหาของพ้ืนท่ีหรือไม ตองสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนอยางย่ังยืนท่ีแทจริงใหได 
เทาท่ีเห็นคือทุกหนวยงานตางพยายามทํา ชลประทานมีการวางแผนปรับปรุงท้ังในสวนของประตูน้ําหรือ
เครื่องสูบน้ํา แตภาคประชาชนไมไดปรับตัวใหเขากับส่ิงท่ีเปล่ียนแปลงไป ไมทราบวาในพ้ืนที่นี้มีกลุมผูใชน้ํา
หรือไม 

นายสิทธา บุญประจวบ หัวหนาฝายวิศวกรรม แทนผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและ
บํารุงรักษาเพชรบุรี ชี้แจงวา ในพ้ืนท่ีดังกลาวนี้เปนพ้ืนท่ีของชลประทานจริง แตไมใชพ้ืนท่ีรับประโยชน
โดยตรงจากคลองชลประทาน คลองนี้เปนคลองสงน้ํา เปนเหมืองไสไกหรือเหมืองธรรมชาติ ซึ่งการ
ดําเนินงานจะตองเปนทองถิ่นหรือพ้ืนท่ีชวยกันดูแล  

นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา หากเปนไปไดเกษตรกรในพ้ืนท่ีนาจะมีการรวมตัวกัน
ดูแลในฐานะกลุมผูใชน้ํา หรืออาจจะเปนกลุมลักษณะอื่นก็ได แตจะตองไดรับการสนับสนุนและความ
รวมมือจากองคกรปกครองทองถิ่นและเปนไปตามกลไกของการใหประชาชนไดมีสวนรวม รวมท้ังตองมี
การหารือ จัดใหมีการประชาคมและลงพ้ืนท่ีสํารวจ ในสวนของกระบวนการในการจัดการ ขอยกตัวอยาง
อําเภอบางปลามาที่ประชาชนมีการเรียนรูรวมกัน มีการทําผังน้ําหรือการทําแผนที่น้ํา การขุดลอกและการ
ดูแลเหมือง เมื่อขุดลอกแลวพอเพียงหรือไม ประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันดูแล อบต. จะชวยสนับสนุนได



๑๑ 
 
อยางไรบาง ภาคประชาชนจะรวมมือกันอยางไรบาง ในสวนนี้เปนเรื่องที่สําคัญ ดังจะเห็นไดจากในหลาย
พ้ืนที่ เชน ตําบลดงเดือย อําเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย ที่ประชาชนในพ้ืนที่มีการรวมตัวกัน รับทราบ
ปญหา มีการทําแผนที่ มีความรวมมือรวมใจและแสดงความเห็นแลกเปล่ียนกัน อีกท้ังยังสามารถท่ีจะใช
โทรศัพทมือถือในการบริหารจัดการ ซึ่งในเรื่องนี้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) ไดเขาไปมี
สวนรวมและมีการทํางานรวมกับทางชลประทาน เพ่ือสรางการมสีวนรวมของประชาชน ทําใหประชาชนเกดิ
ความเขาใจในปญหา และใชเทคโนโลยีเขาไปชวยบริหารจัดการ 

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน ประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพชรบุรี กลาววา  
ตนไมไดเปนคนในพ้ืนท่ีบานกุม แตเปนคนเมืองเพชรบุรี ไมเคยเจอสภาพปญหาเชนนี้ แตก็ไดรับรูความ
เดือดรอนของประชาชนในทองถิ่นตาง ๆ หลายแหง โดยเฉพาะอําเภอทายางในเรื่องที่เกี่ยวกับชลประทาน  
ในฐานะท่ีเปนประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพชรบุรี และไดรับเลือกใหเปนสมาชิก
วุฒิสภาท่ีมาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐ ประชาชนมักจะมาขอความชวยเหลือในหลาย ๆ 
เรื่อง อาทิ เรื่องท่ีทํากิน เนื่องจากที่ดินมีนายทุนหรือกลุมทุนมาแสดงสิทธิ์ความเปนเจาของและมีเอกสาร
สิทธิ์ ท้ัง ๆ ท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีใชท่ีดินนั้นทํากินมาตลอดแตไมมีเอกสารสิทธิ์เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีปา จึงได
พาผูเดือดรอนไปรองทุกขกับปปช. เพ่ือใหตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิ์ดังกลาวแลว อยางไรก็ตาม  
ขอแสดงความเห็นวาโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนเปนโครงการท่ีดีมาก แตนาจะเปนการดําเนินการ
ในรูปแบบท่ีเปดโอกาสใหประชาชนท่ีมีความเดือดรอนอยางแทจริงมีสิทธิพูดดวยตนเอง ไมใชเพียงนํา
ตัวแทนหรือผูนําชุมชนมาเขารวม ซึ่งจะทําใหไมทราบถึงความเดือดรอนท่ีแทจริงของประชาชน ทั้งนี้ 
ประเด็นของพ้ืนท่ีบานกุม หากหนวยงานท่ีเกี่ยวของรวมมือรวมใจกันแกไขปญหาอยางจริงจังก็เชื่อวาจะ
สามารถแกไขปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีใหหมดไปได 

นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา จากการรับฟงหนวยงานท่ี
เกี่ยวของรายงานการดําเนินการและความคืบหนาของการแกไขปญหาน้ําเสียและน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีตําบล
บานกุม องคการบริหารสวนตําบลมีภารกิจอีกมากและมีพ้ืนท่ีกวางขวาง นอกจากนี้ ชลประทานได
พิจารณาแลววามีพ้ืนท่ีของอบต. ท่ีตอเนื่องกันในอีก ๓ พ้ืนที่ ซึ่งตองมีการวางแผนในภาพรวม ขณะนี้ทาง
เทศบาลเมืองเพชรบุรีไดมีการแกปญหาเฉพาะหนาไปแลวโดยทําการปดทอระบายน้ําเสียที่ไหลมาลงที่บานกุม 
ทั้งนี้มีขอสังเกต ๒ ขอ ไดแก ๑) คูคลอง ทางระบายน้ํา หรือประตูน้ําทีเ่กาและชาํรุด มีประสิทธิภาพในการ
ระบายน้ําไดนอย ตองใชเครื่องสูบน้ํามาชวยเพ่ือแกปญหาเฉพาะหนา ซึ่งการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจํานวนมาก
ก็เปนการส้ินเปลืองงบประมาณและเปนการแกปญหาเฉพาะหนาชั่วคราวเทานั้น ที่สําคัญคือจะทําอยางไร
ใหระบบระบายน้ํามีประสิทธิภาพ จากที่สังเกตจะพบวามีคันคลอง ซึ่งคลองในปจจุบันมีการใชถนนเปนคนั
คลองดานหนึ่ง อีกดานหนึ่งกลับไมมีคันคลองแตเปนพ้ืนท่ีการเกษตร จะทําอยางไรใหเกิดความรวมมือ
ระหวางเจาของท่ีดิน เกษตรกร และสวนราชการ จะทําอยางไรท่ีจะมีคันคลองอีกดานหนึ่งเพ่ือบังคับน้ํา
ไมใหไหลเขาไปในพ้ืนท่ีเกษตร แตบังคับน้ําใหไหลตรงไปท่ีประตูน้ําเลย สวนทางชลประทานก็ตองดูแล
ประตูน้ําใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพมากกวานี้ ๒) คลองตัน จะสามารถหาแนวทางทําใหคลองนั้นทะลุหรอื
ลอดไปยังแหลงน้ําไดหรอืไม ติดปญหาในเรื่องท่ีดินเอกชน หรือติดขัดที่ไมมีงบประมาณ จะทําใหเชื่อมกัน
ไดหรือไมเพ่ือแกไขปญหาคลองตัน หรือสามารถดําเนินการอยางอื่นไดหรือไม  

นาวาตรี เสวก จอยสองสี นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม กลาววา ท่ีดินสวนมากเปน
ท่ีดินของประชาชนในพ้ืนท่ีบริเวณนั้น ไมใชทางสาธารณะ หากจะทําการขุดผานท่ีดิน แตเจาของไม
อนญุาตก็ไมสามารถจะดําเนินการได  



๑๒ 
 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา นายกองคการบริหารสวนตําบล
บานกุมเปนผูท่ีรูวิธีแกปญหา ตองทําการหารือแลกเปล่ียนความเห็นและขอใหประชาชนรวมมือรวมใจกัน 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการประสานงานของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุมและประชาชนในพ้ืนที่
ตําบลบานกุมท่ีเปนเรื่องสําคัญ แตหากไมสามารถรวมมือกันไดก็จําเปนตองหาแนวทางอื่น ๆ เขามา
ดําเนินการ เชน การใชผังเมืองมาเปนตัวกําหนด หรือการเวนคนืท่ีดินตามกฎหมาย ขอฝากนายกองคการ
บริหารสวนตําบลบานกุม และรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ทบทวนและพิจารณาหาแนวทางท่ีเหมาะสม 

นาวาตรี เสวก จอยสองสี นายกองคการบริหารสวนตําบลบานกุม กลาววา ปจจุบันการสราง
ทอระบายน้ํามีการสรางมาถึงแคหมูท่ี ๔ จึงขอใหมีการกอสรางทอระบายน้ํายาวตอเนื่องไปสุดทางจนถึง 
หมูที่  ๑๓ เพราะการสรางทอระบายน้ํามาถึงแคหมู ท่ี ๔ ทําใหน้ําระบายลงตรงพ้ืนท่ีบริเวณนั้น  
อีกประการหนึ่งเขื่อนริมแมน้ําเพชรบุรีท่ีบางครั้งก็มีน้ําลนตล่ิงอันเนื่องมาจากน้ําหลาก สงผลใหเกิด 
น้ําทวมในพ้ืนท่ี จึงขอใหคณะกรรมการฯ ชวยผลักดันการสรางทอระบายน้ําใหองคการบริหารสวนตําบล
บานกุมดวย 

นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา จากการลงพ้ืนท่ีในหลายจังหวัด 
องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เปนหนวยงานท่ีมีงบประมาณคอนขางมากและไมมีพ้ืนท่ีดําเนินการ
เปนของตนเอง ตองเขาไปดําเนินการในพ้ืนที่ของเทศบาลหรืออบต. หลาย ๆ แหง หากจะขอความกรุณา
จากองคการบริหารสวนจังหวัดใหเขามาชวยดูแลแกปญหาตรงนี้จะไดหรือไม ตองขอฝากประเด็นนี ้
ใหรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีรับไปดําเนินงานตอดวย โดยอาจจะลงพ้ืนที่ไปพูดคุย ประสานงานกับ
องคการบริหารสวนจังหวัดเพชรบุรีใหเขามาชวยเหลือตรงนี้ เนื่องจากทางอบต. และเทศบาลสามารถ
ชวยเหลือตนเองไดพอสมควรแลว แตยังแกปญหาไมไดก็คงตองไดรับการสนับสนุนการชวยเหลือจาก
หนวยงานอื่นมาเพ่ิมเติม และในสวนนี้จังหวัดตองเปนเจาของเรื่องโดยตรงในการท่ีจะแกปญหาใหแก
ประชาชน 

นายปยพงศ ชูวงศ รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี กลาววา ในสวนนี้ทางจังหวัดจะขอรับเรื่อง
ไวดําเนินการตอไป ในสวนท่ีจะตองเปนการประสานงานในพ้ืนท่ี ทางจังหวัด ทองถิ่น และภาคประชาชน 
คงจะตองมีการหารือในรายละเอียดมากขึ้นอีกครั้งหนึ่งถึงขอจํากัดในสวนท่ีความรวมมืออาจจะไมได
เกิดขึ้นทั้งหมด  
 นายวิทยา  ผิวผอง  รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ที่ผานมารัฐบาลชุดที่แลวไดมีการ
ประกาศพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมีหลักการให
โครงการท่ีตองการขอรับงบประมาณเขามาในพ้ืนท่ีของแตละจังหวัดจะตองบรรจุอยูในแผนพัฒนาจังหวัด 
แตไมใชเปนการเพ่ิมงบประมาณใหแกผูวาราชการจังหวัด หรือไมใชการท่ีผูวาราชการจังหวัดจะมีอํานาจ
เพ่ิมขึ้นแตอยางใด เพียงทําหนาที่เปนผูประสานงานกับหนวยงานเจาของเรื่อง เชน กรมชลประทาน  
กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่น การจะขอตั้งงบประมาณมาดําเนินการในพ้ืนท่ีจังหวัดจะตองรวมกัน
พิจารณาในแผนพัฒนาจังหวัด ซึ่งจากการติดตามการดําเนินงานที่ผานมาเห็นวาแนวทางนี้เปนวธิีแกปญหา
ที่ดีที่สุด เพราะประชาชนในจังหวัดเปนผูประสบปญหา ทางสวนกลางหรือหนวยงานอาจจะไมทราบวา 
มีปญหาหรือไมเขาใจ เชน ชลประทานจังหวัดสงโครงการของบประมาณไปพิจารณา โดยไดรับการ
จัดลําดับความสําคัญไวเปนลําดบัที่ ๗ หรือ ๘ ของจังหวัด แตเมื่อโครงการนัน้ไปถึงกรมชลประทานอาจถกู
นําไปจัดลําดับไวเปนโครงการในลําดับทายก็เปนได เพราะอาจจะมีการนําไปเปรียบเทียบกับโครงการอื่นของอกี 
๗๖ จังหวัด ดวยเหตุนี้จึงทําใหโครงการไมไดรับงบประมาณ แตหากเปนโครงการท่ีอยูในแผนพัฒนา



๑๓ 
 
จังหวดั มีการดําเนินการไปตามขั้นตอนของพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ 
พ.ศ. ๒๕๖๕ ปญหาของจังหวัดก็จะสามารถแกไขไดอยางรวดเร็วมากขึ้น ไมทราบวากระทรวงหรือสวน
ราชการที่เกี่ยวของมีการส่ังการอยางไรบางในเรื่องของการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ 
 นางสาวเบญจวรรณ มีเผือก หัวหนาสํานักงานจังหวัดเพชรบุรี ชี้แจงวา กลไกการจัดทําแผน
ของจังหวัด มีรูปแบบหนังสือส่ังการ ตอนนี้เปดโอกาสใหทุกภาคสวนสามารถเขยีนโครงการของบประมาณ
ผานทางแผนพัฒนาจังหวัดได แตวาสวนราชการจากสวนกลางสามารถท่ีจะของบฟงกชันไดสวนหนึ่ง อีกสวน
หนึ่งอาจจะขอผานแผนพัฒนาจังหวัดก็ได ซึ่งมกีรอบในแตละปขอไดไมเกิน ๑.๕ เทา ซึ่งการเสนอโครงการ
งบประมาณเขาไปบางครั้งอาจมีขอจํากัดบาง เชน ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรอบวงเงินงบประมาณ
ของจังหวัดประมาณ ๒๐๐ ลานบาท แตความจริงจังหวัดไดไมถึงกรอบวงเงินดังกลาว ทําใหโครงการบาง
โครงการในพ้ืนที่อาจจะตกหลนไป เพราะวาตอนเสนอโครงการอาจจะไมไดสอดรับกับประเด็นการพัฒนา
ตามยุทธศาสตรหรือไมไดสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล เปนตน ทั้งนี้ โครงการอาจเกี่ยวเนื่องกันและมี
หลายระดับ อาทิ Y1 Y2 Y3 หากโครงการ Y1 มีขอขัดของทําไมไดแลว อาจนําโครงการ Y2 ขึ้นมาทําก็ได 
สําหรับในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณ
จากแผนพัฒนาจังหวัดไดเชนเดียวกัน ซึ่งเปนกรอบท่ีทุกจังหวัดจะดําเนินการเหมือนกัน 
 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไมใชวาใหจังหวัดเพ่ิมงบประมาณหรือ 
ตั้งงบประมาณเพ่ิม เพียงแตวาทําอยางไรใหงบประมาณของทุกสวนราชการท่ีจะไปขอรับงบประมาณจาก
สวนกลางนั้นตองอยูในแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือใหโครงการไดรับการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ
แผนพัฒนาจังหวัดในภาพรวมไมใหมีความซ้ําซอนกัน และเพ่ือใหตรงกับความตองการของประชาชน 
จริง ๆ แตหนวยงานสวนกลางท่ีรับผิดชอบตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ยังไมไดส่ังการมายังจังหวัดและ
สวนราชการตาง ๆ ไดรับรู แตจะไปเริ่มดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนั้น ตอไปนี ้
กรมชลประทานจะตั้งงบประมาณทําประตูน้ําหรือขุดลอกคลอง ตองนํามาเสนออยูในแผนพัฒนาจังหวัด
แลวสงไปใหคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณาและกล่ันกรองกอน
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ซึ่งจะทําใหโครงการและงบประมาณไมซ้ําซอนกันและตรงกับสภาพ
ปญหาในพ้ืนท่ี ซึ่ งประเด็นนี้  เห็นวาหลายจังหวัดยังไม เขาใจเจตนารมณของพระราชกฤษฎีกา 
ฉบับนี้อยางถองแท จึงขอฝากผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยไปกระตุนใหแตละจังหวัดทําความเขาใจ
วาพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ตองนําโครงการงบประมาณของทุกสวนราชการท่ีจะไปขอตั้งงบประมาณตอง
นํามาผานการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการดวยกันกอน เพ่ือใหแตละ
โครงการตรงกับตองการของจังหวัดจริง ๆ  
 นายณรงควิทย พบพาน ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย กลาววา พระราช
กฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๕ เปนการเสริมศักยภาพใหกับ 
ผูวาราชการจังหวัด เนื่องจากวาโครงการในจังหวัดแตละจังหวัด แตละหนวยงาน โดยเฉพาะสวนราชการ
ท่ีมาจากสวนกลาง ผูวาราชการจังหวัดจะไมทราบวามีโครงการอะไรบาง จะมาแกไขปญหาในจังหวัดจุดไหน
อยางไร หรือแตละโครงการมีความคืบหนาอยางไรไปบางแลว จึงมีกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือเสริมสมรรถนะ
ของผูวาราชการจังหวัดวาจะไดรับรูทุกโครงการ และสวนราชการทุกหนวยงานจะตองรายงานใหผูวาราชการ
จังหวัดรับทราบ โดยเฉพาะสํานักงานจังหวัดจะตองนําแผนงานโครงการของทุกหนวยงานเขาสูคณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ดังนั้น ผูวาราชการจังหวัดจะตองรับรูทุกโครงการในจังหวัด  



๑๔ 
 
 ประการท่ีสอง ประเด็นปญหาในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม มีขอเสนอแนะวา ในอนาคตจะมีผูวา CEO 
ดังนั้น การจัดการปญหาท่ีเกินศักยภาพของทองถิ่น จังหวัดจะตองเปนแกนหลักในการบูรณาการเพ่ือให
เกิดความรวมมืออยางย่ังยืน และเห็นวา การเสนอโครงการท่ีมีหลายโครงการควรจัดทําเปนแพ็คเกจ
รวมกันและควรเตรียมการไวลวงหนาจะย่ิงดี หรือถามีกรณี ครม. สัญจรมาในพ้ืนท่ี ก็สามารถหยิบยกมา
นําเสนอไดทันทวงที อยางนอยเปนชองทางหนึ่งในการของบประมาณได  
 นายสุรพล นาคนคร กรรมการและท่ีปรึกษานายกสมาคมสื่อมวลชนเพชรบุรี นําเสนอเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับปญหาของชาวบานท่ีอาศัยอยูในแนวแมน้ําเพชรบุรีท่ีมักประสบปญหาน้ําทวมและน้ําแลง  
ถาเปนน้ําทวมจะเปนน้ําทวมขังตั้งแตพ้ืนท่ีบานกุมลงไป หรือบางพ้ืนท่ีหลังน้ําลดแลวจะประสบปญหา 
น้ําแลงตอไปอีก นอกจากนี้ ยังมีบางพ้ืนที่ประสบปญหาชวงที่มีน้ําทะเลหนุนเขามา ทําใหน้ําเค็มทวมพ้ืนที่
การเกษตรของชาวบาน อาทิ สวนมะพราวในพ้ืนที่ตําบลบางครก บอเล้ียงกุงกุลาดํา เนื่องจากวาที่ผานมา
ไมมีการปลอยน้ําจืดลงไปผลักดันน้ําเค็มหรือปลอยน้ําในปริมาณท่ีนอยมากไมเพียงพอท่ีผลักดันน้ําเค็มที่
ปลายน้ําได จึงขอใหโครงการชลประทานท่ีรับผิดชอบแมน้ําเพชรบุรีพิจารณาแกไขปญหาในการปลอยน้ํา
จากแมน้ําเพชรบุรีเพ่ือผลักดันน้ําเค็มดวย   
 นายสมเกียรติ แจมจันทร ผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี กลาววา จากการรับฟง
ขอมูลแผนงานแกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีตําบลบานกุมของโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี  
ซึ่งมีประเด็นเพ่ิมเตมิเพ่ือแกไขปญหาความเดอืดรอนในพ้ืนที่ตาํบลบานกุม อําเภอเมืองเพชรบุรี และอําเภอ
บานแหลม ซึ่งอยูคนละฝงกัน ท้ังนี้ ผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีไดมอบหมายงานใหปลัดจังหวัดเพชรบุรี 
นายอําเภอบานแหลม นายอําเภอเมืองเพชรบุรี และผูอํานวยการโครงการชลประทานเพชรบุรี เขาไป
แกไขปญหาความเดอืดรอนท่ีส่ังสมมานาน โดยเฉพาะประตูน้ําที่มีมาตัง้แตอดีต เชน ประตูระบายน้ําคลอง
อรรถสิทธิ์ ซึ่งกั้นระหวางน้ําขึ้นน้ําลงของน้ําทะเล และจากการท่ีสรางมานานแลวทําใหชํารุดทรุดโทรม  
ซึ่งการแกไขปญหาและสรางความมั่นคงในการบริหารจัดการน้ํา ปองกันน้ําทะเลหนุน ปองกันตล่ิงพังทลาย 
ตองบูรณาการหนวยงานท่ีเกี่ยวของ กรมชลประทานจึงไดมอบหมายใหโครงการชลประทานเพชรบุรี
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนที่เกิดขึ้นตามเสนทางน้ําตาง ๆ ทั้งการศึกษาเสนทางไหลของน้ํา 
สภาพพ้ืนท่ี และความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม ซึ่งในสวนของประตูระบายน้ําคลองอรรถสิทธิ์นั้น  
กรมชลประทานไดศึกษาเสร็จแลว และพรอมท่ีจะเสนอแผนงานโครงการนี้ไปยังหนวยงานฟงกชันและ
หนวยงานจังหวัด ซึ่งโครงการชลประทานจังหวัดจะไปผลักดันใหเปนโครงการท่ีขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เปนกรณีเรงดวน เพ่ือแกปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนที่ตําบล
บานกุมกอน โดยใชงบประมาณประมาณ ๓๐ กวาลานบาท เปนประตูระบายน้ําท่ีมีบานประตูปดเปด 
ดานขางสองฝงมีการเสียบแผนคอนกรีตและเรียงหินปองกันตล่ิงพังเพ่ือความมั่นคงแข็งแรงในการผันน้ําลง
ไปสูทะเลไดโดยเร็ว รวมทั้งจะใชประตูระบายน้ํานี้ปดกั้นน้ําจืดไวใชในชวงฤดูแลงดวย  
 ประเด็นท่ีสอง คือ เรื่องการปลอยน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ ไดเปนผูแทนกรมชลประทานเขารวม
ประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดประจําทุกเดือน และไดชี้แจงไปแลววาน้ําท่ีมีอยูในอางเก็บน้ําแกง
กระจาน อางเก็บน้ําหวยผาก อางเก็บน้ําแมประจันต ไดมีการเตรียมความพรอมลําดับการบริหารจัดการ
น้ําเพ่ือรองรับภัยแลงและสถานการณเอลนีโญไวแลว อันดับแรกคือน้ําอุปโภคบริโภคในเขตชลประทานมี
น้ําสนับสนุนอยางแนนอน สวนหนึ่งมีการจัดสรรไวสําหรับรักษาระบบนิเวศ สวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
เนื่องจากจังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกต่ํากวาเกณฑคาเฉล่ียมากและสวนใหญตกทายเขื่อน ตองขอความรวมมือ
ใหใชน้ําอยางประหยัด   



๑๕ 
 
 ผศ.ดร.ธนิศร  ปทมพิฑูร หัวหนางานฝายบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา
สิ่งแวดลอมแหลมผักเบ้ียอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ นําเสนอขอมูลเกี่ยวกับโครงการแหลมผักเบี้ยวา  
การนําองคความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีธรรมชาติในการบําบัดน้ําเสีย สามารถประยุกตใชไดในพ้ืนท่ี
บานกุม เนื่องจากคําวา ธรรมชาต ิคือ การใชวัสดุท่ีมีอยูในทองท่ี การใชแสงแดด ลม ตนไม วัชพืชท่ีอยูใน 
คูน้ําตาง ๆ เอามาใชประยุกตในการบําบัดน้ําเสีย อยางไรก็ตาม จากปญหาในพ้ืนท่ีเอง เชื่อวาคงไมไดเปน
น้ําเสียที่เกิดในพ้ืนท่ีเพียงอยางเดียว แตเปนคูคลองที่รับน้ําเสียมาจากบริเวณอื่นดวย ดังนั้น ผูที่เปนตนเหตุ
หรือแหลงกําเนิดน้ําเสีย อาจจะเปนหางรานหรือหมูบานจัดสรร ดังนั้น หนวยงานท่ีกํากับดูแลบังคับใช
กฎหมายเกี่ยวกับการปลอยน้ําทิง้ จะตองตรวจตราตดิตามเรื่องประสิทธิภาพระบบบําบดัน้าํเสียจากอาคาร
แหลงกําเนิดน้ําเสียชนิดตาง ๆ นอกจากนี้ เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีก็มีความสําคัญ
เชนเดียวกัน เนื่องจากวากิจกรรมในชีวิตประจําวันของเรามีสวนในการสรางน้ําเสียเชนเดียวกัน  
ซึ่งหลักการของแหลมผักเบี้ยสามารถนํามาประยุกตได โดยจัดทําเปนระบบเล็ก ๆ ในครัวเรือน สามารถทํา
เปนสวนตนไมก็ได ถาทุกบานทุกหลังทําไดก็จะลดความสกปรกจากบานเรอืนลงมาในคูคลองหรือเหมอืงได 
สวนปญหาเรื่องเหมืองตัน ส่ิงหนึ่งที่ควรทํา คือ ลดการเตมิของเสียลงไปในพ้ืนที่เพ่ือใหมีการบําบัดน้ําเสียที่
มีอยูเดิมกอน สวนแนวทางท่ีองคการบริหารสวนตําบลบานกุมดําเนินการ เชน การขุดลอกคูคลอง ถือวา
มาถูกทางแลว เพราะการขุดลอกเปนอีกแนวทางหนึ่งตามพระราชดําริของรัชกาลท่ี ๙ เชนเดียวกัน การขุด
ลอกแหลงน้ําท่ีมีการปนเปอนของสารอินทรียหรืออะไรก็ตามแต การเปดโอกาสใหแสงแดดและลมสอง
ผานเขาไปใหไดมากที่สุดจะทําใหคุณภาพน้ําดีขึ้น สวนประเด็นเกี่ยวกับศักยภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย
ของโครงการแหลมผักเบี้ย ปจจุบันมีการสงน้ําเสียมาบําบัดอยูท่ีประมาณ ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ คิวตอวัน แตระบบ
ออกแบบไวสามารถรองรับไดมากถึง ๑๐,๐๐๐ คิวตอวัน ดังนั้น ถาสามารถรวบรวมน้ําเสียจากเขตพ้ืนท่ี
บานกุมมายังโครงการแหลมผักเบี้ยได ทางโครงการฯ ยินดีรับน้ําเสียดังกลาวเพราะยังมีศักยภาพในการ
บําบัดน้ําเสียไดอีก  
 นายมีชัย ปฏิยุทธ ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษาแกงกระจาน มีขอเสนอแนะวา  
การแกไขปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีบานกุมสามารถทําเปนรายพ้ืนที่ไดก็ขอใหทําไป แตถาสามารถแกไข
ปญหาในพ้ืนที่ ๓ ตําบลที่ตอเนื่องกันดวย ตั้งแตตําบลบานกุม ตําบลธงชัย และตําบลบางครก จะเปน
ประโยชนกับพ้ืนท่ีในภาพรวมมากกวา ดังนั้น ตองเชิญหนวยงานและประชาชนท่ีเกี่ยวของมาประชุม
รวมกัน และจัดทําเปนแผนงานโครงการท่ีจะขอรับการอนุมัติเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ 
กรมชลประทาน และประเด็นท่ีนายกสมาคมส่ือมวลชนเพชรบุรีแสดงความเปนหวงเรื่องน้ําท่ีปลอยลงใน
แมน้ําเพชรบุรีวา ขณะนี้อางเก็บน้ําแกงกระจานมีน้ําอยูประมาณ ๔๗๔ ลานลูกบาศกเมตร คิดเปน ๖๗% 
ของความจุอาง เพราะฉะนั้น ขอสงสัยที่วาชลประทานไมมีระบายน้ําจากแมน้ําเพชรบุรีไปผลักดันน้ําเค็ม
นั้น ขอยืนยันวา กรมชลประทานไดวางแผนการรักษาระบบนิเวศไวอยูแลว ชวงไหนท่ีมีน้ําทะเลหนุนขึ้น  
ชวงไหนท่ีมีปญหาภัยแลง จะมีการระบายลงไป ๑๐-๑๕ ลูกบาศกเมตรตอวินาที ซึ่งกรมชลประทาน
สามารถบริหารจัดการได 
 นายศราวุธ สากล ผูอํานวยการสํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิภาค ๒ กลาววา ในฐานะท่ีเปน
หนวยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ เห็นวา แนวทางการขับเคล่ือนการ
แกไขปญหาในพ้ืนท่ีตําบลบานกุมนั้น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติไดตั้งกลไกระดับจังหวัดขึ้นมา 
คือ  คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด ซึ่งมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัด (ทสจ.) โครงการชลประทาน รวมเปน



๑๖ 
 
องคประกอบในคณะอนุกรรมการ ซึ่งการแกปญหาในพ้ืนที่ตําบลบานกุมที่มีทั้งปญหาน้ําทวมขังและปญหา
น้ําเสีย ดังนั้น กลไกสําคัญเพ่ือใหเกิดการแกปญหาอยางย่ังยืน คือ การมีสวนรวมของประชาชนเพ่ือกาํหนด
รูปแบบท่ีจะแกไขปญหาในภาพรวมท้ังหมด มีขอบเขตอยางไร ตองการแกปญหาอยางไร มีขอจํากัด
อยางไร บางอยางสามารถแกปญหาดวยการบรหิารจัดการได อาจจะไมตองใชงบประมาณก็ได หรือจะเปน
การพูดคุยกําหนดหลักเกณฑ บางสวนที่จะตองใชโครงสรางเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนก็ตองจัดทําเปนแผนงาน
โครงการเสนองบประมาณขึ้นไป แผนงานอาจจะเกี่ยวของกับหลายหนวยงาน ไมใชกรมชลประทาน
หนวยงานเดียว ยังมีทองถิ่นท่ีสามารถทําไดเชนเดียวกัน หรือโครงการท่ีเกินกําลังหรืออยูในขอบเขตของ
ชลประทานก็ใหชลประทานทําไป ทําเปนแผนหลักและมีเปาประสงคชัดเจนในการแกปญหานี้ และถา
สามารถรวบรวมแผนงานลักษณะนี้ได ตอนท่ีมีงบประมาณมา อาจจะเปนงบกลางหรืองบฟงกชันในแตละป 
ก็นาจะยกระดับในการขับเคล่ือนได สวนประเด็นเกี่ยวกับน้ําเสีย เห็นวา โครงการแหลมผักเบี้ยยังมี
ศักยภาพท่ีจะรองรับน้ําเสียได แตการรวบรวมน้ําเสียไปยังแหลมผักเบี้ยยังเปนการแกปญหาปลายทาง  
ซึ่งตองแกปญหาตนทางคูขนานกันไปดวย หนวยงานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม กรมควบคุมมลพิษ หรือสาธารณสุขตองเขามามีสวนรวมในการควบคุมแหลงกําเนิดน้ํา
เสียตั้งแตตนทาง ในสวนการผลักดันการแกปญหาเรื่องนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค ๒ ในฐานะ
ท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการลุมน้ํา จะไดยกระดับโครงการท่ีมีความสําคัญท่ีตองขับเคล่ือนระดับจาก
จังหวัดไปสูระดับคณะกรรมการลุมน้ํา และจะผลักดันไปสูระดับคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติตอไป  
 นายทศพล สุนทโรทก ผูแทนเกษตรกร ตําบลบานกุม เสนอวา ในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม ยังมีท่ีดิน
ของวัดบันไดทองแปลงหนึ่ง เนื้อท่ีประมาณ ๑๘ ไร ซึ่งไดเคยหารือไวบางแลววา ถาท่ีดินแปลงนี้ไมไดใช
ประโยชนอะไรแลว สามารถขอนํามาจัดทําเปนแหลงบําบัดน้ําเสียท่ีทวมขังในพ้ืนที่ตําบลบานกุมไดหรือไม 
และยินดีท่ีจะใชที่ดินของตนเองจํานวน ๓ ไร เพ่ือใชในการบําบัดน้ําเสียดวย 
 นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหน่ึง กลาววา ประเด็นการแกไขปญหาน้ําทวมขงั
ในพ้ืนที่บานกุม ขอใหรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรีทําหนาที่เปนหัวหนาคณะทํางาน ในการเชิญ
หนวยงานที่เกี่ยวของมาปรึกษารวมกันใหชัดเจนทั้งประเด็นแผนงานโครงการท่ีจะดําเนนิการในพ้ืนท่ีตาํบล
บานกุม โดยเฉพาะการกอสรางประตูระบายน้ําท่ีมีการสํารวจออกแบบแลว หรือการขุดลอกคูคลอง  
สวนเรื่องการควบคุมน้ําเสียหรือน้ําที่ปลอยมาจากเขตเทศบาล เห็นวาหนวยงานที่รับผิดชอบหรือเทศบาล
ที่เปนตนกําเนิดน้ําเสียตองไปควบคุมตั้งแตตนทาง ซึ่งเทศบาลมีอํานาจดําเนินการควบคุมไดตามกฎหมาย 
และเทศบาลตองควบคุมไมใหน้ําเสียหลุดรอดลงไปในพ้ืนท่ีตําบลบานกุมอีก ทําอยางไรที่จะสงน้ําเสียนี ้
ไปยังโครงการแหลมผักเบี้ยได ก็ขอใหดําเนินการในสวนที่สามารถทําไดไปกอน ไมตองรองบประมาณ  
 นายปานเทพ กลาณรงคราญ ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการ
จัดการน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีตําบลบานกุม เห็นวา เรื่องท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสูบน้ํา เครื่องสูบน้ําท่ีกรม
ชลประทานรับผิดชอบยังมหีลายจุดที่มปีญหา ตองเตรียมเครื่องสูบน้าํใหพรอม และมีขอเสนอแนะเกีย่วกบั
การดําเนินงานของ อบต. วาจะตองรวมมือหรือใหการสนับสนุนการดําเนินงานของกรมชลประทานใน
พ้ืนที่รับผิดชอบของ อบต. เนื่องจากชลประทานอาจยังไมไดตั้งงบประมาณ เชน คาน้ํามันเชื้อเพลิงหรือคา
ไฟฟาในการสูบน้ํา หรือเรื่องขุดลอกคูคลอง การกําจัดวัชพืช อบต. ควรทําอยางตอเนื่อง สําหรับเรื่องประตู
ระบายน้ําคลองอรรถสิทธิ์ชํารุด เห็นวามีความสําคัญและตองดําเนินการกอสรางใหม จึงขอใหรองผูวา
ราชการจังหวัดเพชรบุรีไดติดตามและบูรณาการหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือใหโครงการนี้ดําเนินการตอไปได  
 



๑๗ 
 
 นายสุวรรณ นันคะเกิดกุล ผูอํานวยการสวนพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้า สํานักงานทรัพยากรนํ้าท่ี ๗ 
กลาววา สืบเนื่องท่ีนายวิทยา ผิวผอง รองประธานคณะกรรมการ ไดมีขอเสนอแนะใหรองผูวาราชการ
จังหวัดเพชรบุรีจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือแกปญหาน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีตําบลบานกุมแบบบูรณาการ ซึ่งประเด็นนี้ 
สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี ๗ กรมทรัพยากรน้ํา ขอเสนอปญหาของอางเก็บน้ําหนองจิก ตําบลสามพระยา 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวประสบปญหาน้ําเสียที่ไหลลงอางเก็บน้ําดังกลาว และ
อางเก็บน้ํานี้ การประปาสวนภูมิภาคชะอํากําลังจะไปติดตั้งระบบผลิตประปาดวย จึงนําเรียนเพ่ือขอให
จังหวัดไดตั้งคณะทํางานเพ่ือแกไขปญหาแบบบูรณาการเชนเดียวกันกับตําบลบานกุมดวย ทั้งนี้ สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําที่ ๗ จะเรงสงหนังสือมายังจังหวัดเพ่ือพิจารณาตอไป  
 นายอนุศักดิ์ คงมาลัย กรรมการ กลาววา จากประเด็นท่ีผูแทนสํานักงานทรัพยากรน้ําที่ ๗ 
นําเสนอนั้น ทําใหตองการทราบขอมูลการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัดเพชรบุรีวามีการ
ดําเนินการในมิติใดบาง จึงขอใหจังหวัดเพชรบุรีสงสําเนาบันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา
จังหวัดเพชรบุรีมาให เพ่ือจะไดศึกษาวามีประเด็นใดบางที่เปนการติดตามเฉพาะงานนั้น ๆ หรือมีการ
ทํางานในเชิงรุกหรือไม อยางไร  

 ๒. ความคืบหนาการกอสรางทางรถไฟทางคูสายใต ชวงนครปฐม-หัวหิน 

 นายปฐตพงษ บุญแกว วิศวกรกํากับการ กองปรับปรุงทาง เขต ๑ การรถไฟแหงประเทศไทย 

นําเสนอความคืบหนาโครงการกอสรางทางรถไฟทางคู ชวงนครปฐม-หัวหิน สัญญาที่ ๒ ชวงหนองปลา

ไหล-หัวหิน ซึ่งโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายใต เสนทางจากนครปฐมจนถึงชุมพร มีท้ังหมด ๕ 

สัญญา ปจจุบันโครงการนี้มีความกาวหนามาถึงชวงทายของโครงการแลว สําหรับความคืบหนาการ

กอสรางทางรถไฟทางคูสายใตในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี จะอยูในสัญญาท่ี ๒ ชวงหนองปลาไหล-หัวหิน  

มีระยะทางท้ังหมด ๗๖ กิโลเมตร จุดเริ่มตนสัญญาท่ีสถานีหนองปลาไหล กม.๑๔๐+๗๐๐ จนถึงสถานี

หนองแก ที่ กม.๒๑๗+๘๐๐ โดยมีงานกอสรางสะพานรถไฟเหล็ก ๒๕ แหง งานกอสรางทางรถไฟทางคู

ยกระดบั ๑ แหง งานกอสรางสะพานรถยนตขามทางรถไฟ ๗ แหง งานกอสรางสะพานกลับรถยนต ๑๗ แหง 

งานกอสรางสถานีรถไฟระดับพ้ืนดิน ๙ สถานี และงานกอสรางสถานีรถไฟยกระดับ ๑ สถานี วงเงิน

งบประมาณโครงการ ๗,๕๒๐ ลานบาท ความคืบหนาโครงการตามแผนงานสะสมจนถึงวันท่ี ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๖ อยูที่ ๙๘.๓๒% นอกจากนี้ ยังมีโครงการติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณในโครงการ

กอสรางทางรถไฟทางคู จํานวน ๑ สัญญา ซึ่งปจจุบันไดมีการติดตั้งอาณัติสัญญาณในพ้ืนท่ีแลว ท้ังนี้  

การรถไฟแหงประเทศไทยอยูระหวางเตรียมความพรอมทดสอบระบบการเดินรถไฟทางคู ชวงสถานีบานคูบัว 

จังหวัดราชบุรี ถึงสถานีสะพลี จังหวัดชุมพร รวมระยะทางประมาณ ๓๘๒ กิโลเมตร โดยทดสอบระบบเดิน

รถในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และเดินรถจริงในวันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ดังนั้น ลักษณะการใชรูปแบบ

การเดินรถไฟทางคูกับการปรับตารางเดินรถใหมจะเริ่มตั้งแตกลางเดือนธันวาคมนี้เปนตนไป สําหรับ

ปญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานท่ีผานมา จะเปนปญหาในสวนของประชาชนที่ยังมีกิจกรรมอยูในเขตทาง

รถไฟ แมวาจะมีการกั้นรั้วแลวก็ตาม ถาในจังหวัดเพชรบุรี จะเปนการกั้นคอกเล้ียงสัตวอยูในเขตทางรถไฟ 

เปนตน นอกจากนี้ ยังมีขอกังวลเกี่ยวกับการลักขโมยสายไฟหรืออุปกรณอาณัติสัญญาณ ถามีการขโมยหรือ

งัดแงะทําลายจะทําใหรถไฟเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดการชนกันได ประเด็นนี้การรถไฟตองขอความรวมมือ

หนวยงานทองที่ทองถิ่นชวยส่ือสารกับชาวบานในประเด็นเหลานี้ดวย 



๑๘ 
 

พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนท่ีสาม กลาววา ชื่นชมและยินดีกับการรถไฟ 

แหงประเทศไทยท่ีดําเนินโครงการกอสรางทางรถไฟทางคูสายใต ชวงนครปฐม-หัวหิน ใกลจะเสร็จ

เรียบรอยแลว และจากขอหวงใยเกี่ยวกับตูควบคุมอาณัติสัญญาณอาจมีการลักขโมยสายไฟหรืออุปกรณ

ดังกลาววาจะทําใหเกิดอุบัติเหตุกับรถไฟและเปนภัยตอชีวิตของผูโดยสารนั้น ขอเสนอใหมีการติดปาย

ประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบถึงความสําคัญอุปกรณอาณัติสัญญาณหรือตูควบคุมการเดินรถไฟ 

หรือหากทําใหอุปกรณเกดิความเสียหาย จะเปนอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

นายไพโรจน พวงทอง กรรมการ สอบถามเกี่ยวกับการกอสรางจุดตัดขามทางรถไฟ เนื่องจากมี

ชาวบานไดรับความเดือดรอนและกังวลเรื่องความปลอดภัยในจุดทางขามท่ียังเปนปญหาระหวางจุดท่ี ๑ 

กม.๑๔๙+๖๐๐ (ดอนคาน) และจุดท่ี ๑๐ กม.๑๕๔+๙๕๓ (แยกไป ม.ราชภัฏฯ) ไดเริ่มดําเนินการหรือไม 

อยางไร  

นายปฐตพงษ บุญแกว วิศวกรกํากับการ กองปรับปรุงทาง เขต ๑ การรถไฟแหงประเทศไทย 

ชี้แจงวา จุดตัดทางรถไฟ ๒ จุดนี้ ไดทําหนังสือเสนอโครงการไปยังผูวาการรถไฟแหงประเทศไทยแลว 

เนื่องจากในจุดดังกลาวอาจจะตองดําเนินการปรบัแบบใหม เนื่องจากไดมีมตใิหยกเลิกการกอสรางทางผาน

เพชรบุรี ๑๐ จุดไปแลว และเสนอใหนํากลับมา ๒ จุด คือ จุดท่ี ๑ ดอนคาน และจุดที่ ๑๐ แยกไปราชภัฏ 

ปจจุบันหนังสือดังกลาวยังอยูในกระบวนการพิจารณาของผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย หากมีความ

คืบหนาจะนํามาแจงใหทราบตอไป ทั้งนี้ การรถไฟก็ไมไดนิ่งนอนใจเรื่องจุดตัดทั้ง ๒ จุดดังกลาว ถาใครได

อยูในเหตุการณไทมไลนท้ังหมด จะเห็นไดวากวาจะมีความชัดเจนวาจะดําเนินการในลักษณะใดตองผาน

กระบวนการรับฟงความคิดเห็นและรับฟงขอเรียกรองตาง ๆ จากนั้น การรถไฟแหงประเทศไทยจึงจะ

ดําเนินการแกปญหาโดยออกแบบตามขอเรยีกรอง อาทิ เปล่ียนจากเข็มตอกเปนเข็มเจาะ หรือจุดที่ ๒ เปน

จุดท่ีจะตองมีการใชพ้ืนท่ีของสํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ซึ่งในจุดดังกลาวนี้ ตอนแรกไดย่ืน

เอกสารไปเรียบรอยหมดแลว แตเมื่อมีขอเรียกรองทําใหหยุดชะงักไป กระบวนการดังกลาวจะตองเริ่มใหม 

ปจจุบันพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนเพ่ือดําเนินโครงการกอสรางทางคูในเสนทาง

รถไฟสายใต ชวงนครปฐม-หัวหิน พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดหมดอายุไปแลวเมื่อป ๒๕๖๓ ถาจะเริ่มกอสรางในจุด

ดังกลาวใหมตองเสนอพระราชกฤษฎีกาเวนคืนและจัดทําแผนท่ีแนบทายใหม  

นางสาวสุมล สุตะวิริยะวัฒน ประธานชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพชรบุรี  กลาววา 

ในฐานะท่ีเปนคนเมืองเพชรยังตองการสะพานขามทางรถไฟในรูปแบบท่ีไมใชเปนแบบไมกั้น เพราะวา

ระยะทาง ๘๐๐ กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดชุมพร มีจังหวัดเพชรบุรีเพียงจังหวัดเดียวท่ีตอง

ขามทางรถไฟโดยใชไมกั้นอยู และจากที่รับฟงขอมูลวาไดมีการทําประชาพิจารณรับฟงความคิดเห็นไปแลว

และมีการตอตานจนทําใหยกเลิกสะพานขามทางรถไฟไป จึงขอทราบวาจะสามารถแกไขกลับมาสรางเปน

สะพานขามทางรถไฟไดหรือไม เพ่ือความปลอดภัยของคนสวนใหญที่สัญจรไปมา 

นายปฐตพงษ บุญแกว วิศวกรกํากับการ กองปรับปรุงทาง เขต ๑ การรถไฟแหงประเทศไทย 

ชี้แจงวา ความตองการสะพานขามทางรถไฟนั้นเคยเปนรูปแบบที่การรถไฟแหงประเทศไทยไดเสนอไปแลว

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี แตไมไดรับการตอบสนอง และในวันท่ีมีการจัดทําประชาพิจารณ การรถไฟแหง

ประเทศไทยไดนําแบบการกอสรางสะพานขามทางรถไฟตามแบบคูสัญญามานําเสนออยางครบถวน แตมี
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ประชาชนกวา ๔๐๐ คน และยืนยันเปนคนเพชรบุรีเหมือนกันแจงวาไมตองการสะพานขามทางรถไฟ  

เมื่อมีการคัดคานโครงการจึงตองหยุดไป ท้ังนี้ การรถไฟแหงประเทศไทยยินดีท่ีกลับมาทําใหใหม แตจะ

ปรับไดอยางไรนั้นตองพิจารณาความเปนไปไดอีกครั้ง เนื่องจากยังมีขอจํากัดอยูบาง แตขอใหเปน

กรณีศึกษาวา เมื่อภาครัฐมีโครงการกอสรางอะไรก็ตาม โครงการเหลานั้นไดผานการพิจารณาศึกษาและ

ออกแบบโครงสรางจากผูเชี่ยวชาญมาแลว ซึ่งกระทรวงคมนาคมใชเวลาและงบประมาณในการวาจางบริษัท 

ที่ปรึกษาฯ มาศึกษาและออกแบบโครงการใหมีความเหมาะสม จึงขอใหรับฟงดวยใจเปนธรรมและคํานงึถงึ

ประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ  

นายลักษณ วจนานวัช รองประธานกรรมการ คนท่ีสอง กลาวสรุปในชวงทายวา ปญหาน้ําทวม

ขังในพ้ืนที่ตําบลบานกุมตองใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทุกหนวยงาน ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนตําบล

บานกุม เทศบาลเมืองเพชรบุรี และโครงการชลประทานเพชรบุรี ไดเขามารวมกันแกไขปญหา และเห็นดวย

กับขอเสนอของนายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง ที่เสนอใหจังหวัดเพชรบุรี นําโดย 

รองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรเีปนเจาภาพในการตั้งคณะทํางานเพ่ือกํากับดูแลเรื่องนี้อยางจริงจัง และมี

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ําทวมขัง ขอใหใชวิธีแกไขปญหาโดยอิงธรรมชาติใหมาก

ที่สุด เนื่องจากเปนวิธีการที่ใชตนทุนในการบริหารจัดการต่ําและมีประสิทธิภาพ ตองหาเสนทางน้ําตาม

ธรรมชาตเิพ่ือจะนําน้ําที่มีอยูในพ้ืนที่ใหไหลออกไปยังแมน้ําเพชรบุรี ถาทําเชนนี้ไดก็จะเปนระบบท่ีมีความ

ย่ังยืน เรื่องการรับฟงความคิดเห็นของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญ การจะแกไขเรื่อง

ใด ๆ หากไมตรงกบัความตองการของประชาชน จะไมไดรับความรวมมือ จึงขอใหรับฟงความคิดเห็นของ

ประชาชนในพ้ืนที่ใหมากที่สุด ในสวนของการแกไขปญหาน้ําเสียจากเขตชุมชนเมือง ขอใหมีการบูรณาการ

การทํางานจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ ท้ังในสวนของเทศบาลเมืองหรือองคการบริหารสวนจังหวัดที่ควร

บริหารจัดการน้ําเสียตั้งแตตนทาง และตองมีแผนการจัดการน้ําเสียท่ีสามารถแกไขปญหาไดอยางชัดเจน

และย่ังยืน และจากการรับฟงขอมูลโครงการแหลมผักเบี้ย เห็นวามีขีดความสามารถในการบําบัดน้ําเสียได

มากถึง ๑๐,๐๐๐ ลูกบาศกเมตรตอวัน แตปจจุบันนี้มีการสงน้ําเสียไปเพียง ๔,๐๐๐-๖,๐๐๐ บาทลูกบาศก

เมตรตอวันเทานั้น ยังสามารถรับน้ําเสียไดอีก ๔,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร ดังนั้น ตองขยายทางระบายน้ํา

ปจจุบันใหมากขึ้นเพ่ือนําน้ําเสียในชุมชนเมืองไปบําบัดท่ีโครงการแหลมผักเบี้ยใหไดมากขึ้น แผนบริหาร

จัดการน้ําเสียชุมชนนี้ อาจจะรวมถึงแนวความคิดของนายทศพล สุนทโรทก ที่เสนอเกี่ยวกับความเปนไป

ไดท่ีจะเอาท่ีดินของวัดหรือของประชาชนมาทําเปนพ้ืนท่ีบําบัดน้ําเสียที่ตกคางในตําบลบานกุม และถา

สามารถบริหารจัดการไมใหน้าํเสียเขามาในพ้ืนที่ไดอีก ปญหาน้ําเสียก็จะคล่ีคลายลง ดังนั้น ประชาชนที่อยู

ในเขตเมืองตองมีสวนรวมในการกําจัดน้ําเสียตั้งแตตนทาง จึงขอใหทุกภาคสวนมีสวนเขารวมในการแกไข

ปญหานี้ และตองบรรจุอยูในแผนบริหารจัดการน้ําเสียของจังหวัด นอกจากนี้ การบริหารจัดการน้ําตนทุน

ที่มีอยูในจังหวัดเพชรบุรี นอกจากมีหนวยงานดานชลประทานกํากับดูแลแลว ยังมคีณะกรรมการลุมน้ําที่มี

หลายจังหวัดรวมดวย หากมีการพูดคุยกันในที่ประชุม และตองมีการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือให

ประชาชนไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําอันจะเกิดประโยชนสูงสุดกับน้ําตนทุนท่ีมีอยูและ

ประชาชนในพ้ืนที่ 



๒๐ 
 

สําหรับเรื่องการกอสรางทางรถไฟทางคู ซึ่งเปนปจจัยพ้ืนฐานที่สําคัญ เมื่อมีรถไฟทางคูแลวความ

เจริญและความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางจะดีขึ้น แตการกอสรางทางขามทางรถไฟอาจจะมีบาง

ประเด็นซึ่งมีความเห็นไมตรงกัน ดังนั้น การรับฟงความคิดเห็นของพ่ีนองประชาชนท่ีไดผลกระทบ 

ในพ้ืนที่จึงเปนส่ิงจําเปน ตองมีการประชาสัมพันธเชิญชวนโดยตรงหรือผานผูนําชุมชน เพ่ือจะไดรับฟง

ความคิดเห็นที่แทจริงจากผูไดรับผลกระทบ 

 กิจกรรมชวงบาย  

          เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

ในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง นําโดย นายวิทยา ผิวผอง รองประธานกรรมการ คนท่ีหนึ่ง พรอมดวย นายปานเทพ 

กลาณรงคราญ นายลักษณ วจนานวัช พลเอก ดนัย มีชูเวท นายไพโรจน พวงทอง นางฉวีรัตน เกษตรสุนทร 

นางสุนี จึงวิโรจน และนายทวีวงษ จุลกมนตรี สมาชิกวุฒิสภา นายณรงควิทย พบพาน ผูเชี่ยวชาญดาน

ยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย นางสาวชนิดา จันทรนคร ผูเชี่ยวชาญดานการปฏิบัติ

ราชการในพ้ืนท่ีภาคกลาง สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และนางสาวสมลักษณ บุนนาค ผูอํานวยการ

กองประสานงานโครงการพ้ืนท่ี ๕ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ลงพ้ืนที่เย่ียมชมพรอมแลกเปล่ียนความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ โดยมี ผศ.ดร.ธนิศร ปทมพิฑูร ผูจัดการฝายบริการวิชาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ ผศ.ดร.วัชรพงษ วาระรัมย หัวหนาฝาย

หองปฏิบัติการเคมี โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  

ใหการตอนรับและบรรยายสรุป จากนั้น คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดเย่ียมชมโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด

เพชรบุรี เปนตัวอยางหนึ่งท่ีสะทอนใหเห็นถึงความเรียบงาย และการใชธรรมชาติบําบัดอยางเห็นไดชัด 

โครงการนี้เรียกส้ันๆ วา โครงการแหลมผักเบี้ย ซึ่งแปลเปนภาษาอังกฤษไดวา The Laem Phak Bia 

Environmental Study and Development Project ดูแลในเรื่องการบําบดัน้ําเสีย และกําจัดขยะ โดย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี ๙ ทรงมีพระราชดําริเมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน ๒๕๓๓ ใหมูลนิธิชัย

พัฒนา สํานักงาน กปร. กรมชลประทาน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รวมกันศึกษาวิธีแกไขปญหา

ส่ิงแวดลอมท่ีเกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน้ําเสียในชุมชน ซึ่งมีผลตอการรักษาสภาพปาชายเลนดวยวิธีการ

ทางธรรมชาติและรักษาธรรมชาติ ซึ่งหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดเริ่มดําเนินงานศึกษาวิจัยตามโครงการ

ศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ตั้งแตป ๒๕๓๔ เปนตนมา  

โดยดําเนินการในพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ณ ตําบลแหลมผักเบี้ย อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี เนื้อที่

ประมาณ ๖๔๒ ไร 
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 การดําเนินงานของโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ประกอบดวย  

 ๑) ดานการกําจัดน้ําเสียชุมชน ดวยวิธีธรรมชาติชวยธรรมชาติ โดยมีระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบดวย  

  (๑)  ระบบบอบําบัด ๕ บอ ไดแก บอตกตะกอน ๑ บอ บอผ่ึง ๓ บอ และ บอปรับสภาพ  

๑ บอ แตละบอใชเวลาการบําบัด  ๗ วัน   

  (๒) ระบบท่ีใชพืชและหญากรองน้ําเสีย ไดแก หญาสตาร หญาคาลลา หญาโดสครอส 

และพืชอื่น ๆ เชน ธูปฤาษี กกกลม (กกจันทรบูร) หญาแฝก เปนตัวกรองโดยใหน้ําเสียไหลผานแปลงหญา

กรองน้ําเสียใชเวลา ๕ วัน และปลอยท้ิงไวใหแหง ๒ วัน เพ่ือใหจุลินทรียในดินไดปรับสภาพโดยตองตัด

หญาเพ่ือหญามีอายุครบ ๔๕ วัน  

  (๓) ระบบพ้ืนท่ีชุมน้ําเทียม มีลักษณะการบําบัดคลายกับระบบท่ีสอง ซึ่งจะใชพืชน้ํา 

๒ ชนิด คือ กกกลม (กกจันทรบูร) และธูปฤาษี โดยตองตัดตนพืชเมื่ออายุครบ ๖๐ วัน  

  (๔) บําบัดดวยแปลงพืชปาชายเลน โดยใหน้ําทะเลไหลเขาสูแปลงปาชายเลนในชวงท่ีน้ํา

ขึ้นสูงสุดในรอบวัน และปดประตูระบายน้ําเพ่ือขังน้ําทะเลไว แลวปลอยน้ําเสียเขาไปในแปลงใน

อัตราสวน ๑ ตอ ๑๖ (น้ําเสีย ๑ สวน ตอน้ําทะเล ๑๖ สวน) วิธีนี้เปนกระบวนการที่อาศยัการขึ้นลงของน้าํ

ทะเลธรรมชาติ การเจือจาง การเรงการตกตะกอน พืชจะชวยในการดูดสารอาหารจากการยอยสลาย

สารอินทรียของจุลินทรียในดิน เพ่ือไปใชในการสรางความเจริญเติบโตของพืชปาชายเลน เทคโนโลยีการ

บําบัดน้ําเสียท่ีดําเนินการตามแนวพระราชดํารินี้คือใชธรรมชาติรวมธรรมชาติ โดยทองถิ่นสามารถนําไป

ดําเนินการได ซึ่งจะสามารถประยุกตใชไดทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย 

 ๒) ดานการกําจัดขยะโดยใชกลองคอนกรีต การกําจัดขยะโดยใชกลองเปนชั้น ๆ โดยพ้ืนที่รองดวย

ชั้นทรายละเอียดหนา ๒๐ เซนติเมตร ใสขยะที่คัดแยกใหมีน้ําหนัก ๖๖๐ กิโลกรัม ปดทับดวยดินแดงหรือ

ดินธรรมดา น้ําหนัก ๒๑๐ กิโลกรัม สวนชั้นสุดทายใสขยะ ๖๗๐ กิโลกรัม แลวปดทับดวยดินแดงหรือดิน

ธรรมดา น้ําหนัก ๗๓๐ กิโลกรัม หรือหนา ๓๕ เซนติเมตร รดน้ําเพ่ิมความชื้นจํานวน ๑๐๐ ลิตร โดยการ

ดูแลเพ่ือเรงขยายจุลินทรียในการยอยสลายของขบวนการการหมักจะตองรดน้ําทุก ๆ ๗ วัน ครั้งละ 

๓๐ ลิตร เพ่ิมความชุมชื่นใหแกขยะ ถาแยกขยะสมบูรณใชเวลา ๒๐ วัน จะไดปุยหมักจากขยะและทิ้ง

ไว ๑๕ วัน เพ่ือลดความชุมชื่นลง      

 ผลประโยชนจากการดําเนินงานสามารถแกไขปญหาส่ิงแวดลอมในจังหวัดเพชรบุรี คุณภาพน้ํา

ของแมน้ําเพชรบุรีดีขึน้ มีความหลากหลายของส่ิงมีชีวิตท่ีเปนดัชนชีี้วัดความอุดมสมบูรณของระบบนิเวศ

ในพ้ืนท่ีโครงการ อาทิ พบนกอพยพและนกประจําถิ่นมากกวา ๒๕๐ ชนิด และมีตัวเหี้ยมากวา ๔๐๐ ตัว

ตอตารางกโิลเมตร ระบบนิเวศปาชายเลนมีความอุดมสมบูรณมากขึ้น และมีความหลากหลายทางชีวภาพ

สูง เชน พบสัตวน้ํากลุมปลา ๑๖๐ ชนิด เปนสัตวน้ําท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ๑๓๐ ชนิด พบสัตวน้ํากลุมมี

เปลือก ๙๗ ชนิด เปนสัตวน้ําท่ีมีมูลคาทางเศรษฐกิจ ๗๐ ชนิด สามารถสรางงาน สรางรายไดใหกับชุมชน

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการฯ สัตวเศรษฐกิจท่ีสรางรายไดมากท่ีสุด คือ หอยตลับและหอยแครง สรางรายได

เฉล่ียประมาณ ๓๐๐-๖๐๐ บาทตอวัน รายไดจากการทําประมงพ้ืนบานดวยเรือประมงขนาดเล็ก จํานวน 

๒๐๐ ลํา มูลคาประมาณ ๑๐ ลานบาท ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น     
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           นอกจากนี้ โครงการแหลมผักเบี้ย ยังเปนแหงเรียนรู ศึกษาวิจัย และฝกอบรมใหกับผูสนใจในทุก

ระดับ เปนแหงเรียนรูระบบนิเวศ มีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาชายเลน และมีงานวิจัยท่ีมีการตีพิมพ

ทั้งหมด ๖๑๘ เรื่อง และบรกิารวิชาการ นับวาเปนแบบอยางแกชุมชนทั่วประเทศในการแกไขปญหาน้ําเสียได

เปนอยางดี เพราะนอกจากจะเปนแบบท่ีเรียบงาย แลวยังเขาใจงาย จึงสามารถนําไปใชปฏิบัติตามไดงาย 

มีคาใชจายที่ไมแพง และใชเทคโนโลยีที่ไมสูงนัก ซึ่งความเรียบงายนี้เองที่จะนําชุมชนไปสูความย่ังยืนไดในที่สุด 

  ภายหลังรับฟงขอมูล คณะสมาชิกวุฒิสภา ไดมีขอเสนอแนะวา โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

ส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ควรใหความรูเกี่ยวกับวิธีการกําจัดขยะท่ีถูกตอง 

วิธีการบําบัดน้ําเสีย แกประชาชนเพ่ือจะไดลดน้ําท้ิง โดยเฉพาะอยางย่ิงการใหองคความรูเกี่ยวกับการ

บําบัดน้ําเสียใหเริ่มตั้งแตบานเรือน ขยายไปสูชุมชน และขอใหทุกภาคสวนรวมมือกัน ที่สําคัญหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพ้ืนที่จะตองมีการบังคับใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเครงครัด     

 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       สอบถาม            ใชเครื่องมือส่ือสาร  

สัมภาษณ    อื่น ๆ     

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใชแบบสํารวจความคดิเห็นเปนเครือ่งมือในการเก็บรวบรวมขอมลู 

โดยไดรับแบบสํารวจฯ กลับคืน จํานวน ๕๐ ชุด และใชวิธีการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสํารวจ 

 ๑. เพศ 

เพศ รอยละ (%) 

ชาย ๗๖ 

หญิง ๒๔ 

รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ รอยละ (%) 

นอยกวา ๒๐ ป 
๒๑ – ๓๐ ป 
๓๑ – ๔๐ ป 
๔๑ – ๕๐ ป 
๕๑ – ๖๐ ป 

มากกวา ๖๐ ป 

- 
๑๐ 
๒๐ 
๓๒ 
๓๒ 

๖ 
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 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา รอยละ (%) 

ไมไดเรียน - 

ประถมศกึษา ๒ 
มัธยมศกึษา - 
อนุปรญิญาหรอืเทียบเทา - 
ปริญญาตร ี ๕๐ 
สูงกวาปรญิญาตร ี ๔๘ 

 ๔. อาชีพหลัก 

อาชีพ รอยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจาง 
คาขาย 
ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

๑๐ 
๒ 
- 

๘๐ 
๘ 

 ๕. ท่ีผานมา ทานรับรู รบัทราบ หนาท่ีและอํานาจของสมาชิกวุฒิสภาจากชองทางใด 

อาชีพ รอยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน 
ส่ือส่ิงพิมพประเภทตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ/แผนพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผูใหญบาน/กํานันฯ 
อินเทอรเนต็และส่ือสังคมออนไลน 
อื่น ๆ 

๕๐ 
๒๐ 
๔๕ 
๕๐ 
๗.๕ 

 สวนท่ี ๒ ความคิดเห็นตอโครงการ สว. พบประชาชน 

ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ ๘๐.๖ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายประเด็นแลว พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความรูความเขาใจอยู ใน 

ระดับมาก มีจํานวนทั้งหมด ๖ ประเด็น ไดแก  

๑. รอยละ ๘๖ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมขุ 

๒. รอยละ ๘๑.๒ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาท่ีเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตรชาติ 

๓. รอยละ ๘๑ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนชีวิต 
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๔. รอยละ ๘๐ ไดรับความรูจากการลงพ้ืนท่ีของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถนําไปประยุกตใชใน

การแกไขปญหาในการดําเนิน 

๕. รอยละ ๗๘ ไดรูจักสมาชิกวุฒิสภาอยางใกลชิด 

๖. รอยละ ๗๗.๖ รับทราบบทบาทหนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา 

ขอเสนอแนะ   

 ๑. ตองการใหวุฒิสภาจัดใหมีโครงการเชนนี้ตอไป แตควรมาพบประชาชนทุกปและใหประชาชน

ไดนําเสนอปญหามากกวานี้  

 ๒. ควรมีการปรับปรุงกฎหมาย เชน กฎหมายโรงแรม กฎหมายภาษีมรดก กฎหมายอุทยานแหงชาติ 

กฎหมายปาไม เปนตน 

 ๓. ตองการใหมีการปรับปรุงกฎหมายท่ีมีการบังคับใชมาเปนเวลายาวนานใหทันสมัยขึ้น เชน 

พ.ร.บ. อาวุธปน พ.ศ. ๒๔๙๐ พ.ร.บ. การพนัน พ.ศ. ๒๔๗๘ เปนตน 

 

๙. ผลการดําเนินงาน 

 ๙.๑ เชิงปริมาณ 

 - จํานวนเปาหมายทีต่ั้งไว   ๗๐ คน 

 - จํานวนผูเขารวม   ๙๒ คน  

 - แบงออกเปน  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผูบริหารโรงเรียน  

ผูแทนหนวยงานภาครฐั ผูแทนหนวยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ           

 กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ จํานวน ๙๒ คน ประกอบดวย 

 ๑. หนวยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ไดแก สวนราชการจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตร

จังหวัดเพชรบุรี สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวดัเพชรบุร ีสํานักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุร ีสํานักงาน

ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานโยธาธิการ

และผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี โครงการชลประทานเพชรบุรี โครงการ

สงน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ ภาค ๒ สํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาล  

เขต ๘ การรถไฟแหงประเทศไทย  และโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย 

อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

 ๒. ภาคเอกชนและประชาสังคม ไดแก ผูแทนหอการคาจังหวัดเพชรบุรี สภาอุตสาหกรรม

จังหวัดเพชรบุรี สมาคมธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี  สมาคมกลุมคนรักเมืองเพชร เครือขาย OTOP

สมาคมส่ือมวลชนเพชรบุรี ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ผูนําชุมชน และผูแทนกลุม

เกษตรกร  
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 ๓. ส่ือมวลชนและประชาสัมพันธขาว ไดแก สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดเพชรบุรี สถานี

วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี (สวท. เพชรบุรี) สถานีโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) 

Phetchaburi News และขาวเมืองเพชร 

 

 ๙.๒ เชิงคุณภาพ 

 ผลลัพธ/ความพึงพอใจ พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ และได

รับทราบวัตถุประสงคของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หนาท่ีและอํานาจของวุฒิสภา  

พรอมท้ังไดรวมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ  

 

 ๙.๓ เชิงเวลา 

                เหมาะสม              ไมเหมาะสม                  

                     อื่น ๆ .................................... 

 

  ๙.๔ งบประมาณดําเนินการ 

                เพียงพอ/เหมาะสม             ไมเพียงพอ          
 

************************ 

ฝายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 

พบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง 
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ประมวลภาพ 

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุร ี

วันศุกรท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  

------------------------- 

ชวงเชา เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หองประชุมพรบิพรี ศาลากลางจังหวดัเพชรบุร ี 
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ชวงบาย  เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดลอมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิอําเภอบานแหลม จังหวดัเพชรบุร ี
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